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ทนัที่ที่เข้าห้องสอบนะ เขียนโครงสร้าง   Tense   รอไว้เลย   (เขียนเอง)  

บอกเล่า     

Past 

อดีต 

    

Present 

ปัจจุบัน 

    

Future 

อนาคต 

    

ค าที่แสดงงถึงเวลาในช่วงเหตุการณ์ต่างๆ 

Past        อดีต : 

Present   ปัจจุบัน : 

Future     อนาคต : 
 
ข้อสังเกต    1.  V.1  (กริยาชอ่งท่ี 1)  ใช้กบัเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ใน “ปัจจบุนั + เติม s/es ตามประธาน”      
 และ “อนาคต + มี  will นําหน้า” เทา่นัน้    
 สว่น  V.2  (กริยาช่องท่ี 2)  ใช้กบัเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ใน “อดีต”  เทา่นัน้ 
        แต่  V.3  (กริยาช่องที ่3)  ใช้ทัง้กบัเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ใน “อดีต”  “ปัจจบุนั” และ “อนาคต”    
 แต่มีข้อแม้ คือ ต้องตามหลงั  Verb to Have  เทา่นัน้  (ปัจจบุนั has, have  อดีต had  อนาคต  have) 
 2.   V.1 ing  (กริยาเติม ing)  ใช้ทัง้กบัเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ใน “อดีต”  “ปัจจบุนั” และ “อนาคต”    
       แต่มีข้อแม้ คือ ต้องตามหลงั  Verb to Be  เทา่นัน้    
 3.   กริยาแท้ช่องที่ 1 และช่องที ่2 สามารถใช้ตามหลกัประธานได้เลย  (ยกเว้น อนาคตที่มี will แทรก)  
      แต่ V.1 ing และ  V.3 ต้องมีกริยาช่วย คือ  Verb to Be และ  Verb to Have  นําหน้า 
                    4. เหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ใน “อนาคต” มกัจะมี  will  ตามหลงัประธาน   
 5. การทําข้อสอบ tense  มกัให้เติม  verb  ดงันัน้  เราจึงต้องสงัเกต   
  1) สงัเกตคําที่บ่งบอกถึงเวลา 
  2) คําที่เป็นข้อแตกต่างท่ีเป็นจดุสงัเกต ตามข้อ 1 – 4 แล้วจะตอบคําถามได้ค่ะ 

หมวด :  STRUCTURE (โครงสร้าง) & GRAMMAR (ไวยากรณ์) 

แผน – การท าข้อสอบเร่ือง Tense 
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 ค านามนับได้   ***เก่ียวกับ Tense  
 เอกพจน์ ที่มี  1  จํานวน   

 พหพูจน์ โดยทั่วไป  เตมิ s  
   เช่น   apples 
        ค าที่ลงท้ายเสียง (ส,ซ)  เตมิ  es  
          (s, ss, sh, ch, x, z)  เช่น   glasses  

    ช่ือเรียกของคน  สตัว์ สิง่ของ     ค าที่ลงท้ายเสียง  “อ”  เตมิ s  

    สถานท่ี  คณุสมบตัิหรือคณุค่าต่างๆ   หน้า o เป็นสระหรือพยญัชนะ เช่น  casinos 

            ค าที่ลงท้ายเสียง  ‚อ‛  เตมิ  es   
        หน้า o เป็นพยญัชนะ  เช่น   tomatoes 

       ค าที่ลงท้ายเสียง  ‚ย‛  ตัด  y  แล้วเตมิ ies 
        และหน้า y เป็นพยญัชนะ  เช่น  lady  -  ladies 

       ค าที่ลงท้ายเสียง  ‚ย‛  เตมิ s  
        และหน้า y เป็นสระ  เช่น  boy – boys 

       ค าที่ลงท้ายเสียง  ‚ฟ‛  ตัด  y  แล้วเตมิ ves 
           เช่น  knife   knives 
       เปล่ียนภายในค า เช่น     

       goose  geese หา่น man  men ผู้ชาย 
       louse  lice หมดั woman  women ผู้หญิง 
       mouse  mice หน ู ox  oxen ววั 
       foot  feet เท้า child  children เด็ก 
       tooth  teeth ฟัน      
  
           ค านามนับไม่ได้ ***เก่ียวกับ Some, Any,  Much, More 

ค าศัพท์ คําศพัท์ คําศพัท์ ค าศัพท์ ค าศัพท์ 

food  
  meat 
  bread 
  rice 
  butter 
  jam 
  chalk 
 

อาหาร 
 เนือ้ 
 ขนมปัง 
 ข้าว 
 เนยเหลว 
 ผลไม้กวน 
 ชอล์ค 
 

milk 
 coffee 
 tea 
 beer 
 juice 
 ice 
 ink 
  

นม 
 กาแฟ 
 ชา 
 เบียร์ 
 นํา้ผลไม้ 
 นํา้แข็ง 
 นํา้หมกึ 
  

pepper 
  flour 
  salt 
  sand 
  grass 
  oil 
  land 
  cotton 

พริกไทย 
  แป้ง 
  เกลอื 
  ทราย 
  หญ้า 
  นํา้มนั 
  ที่ดิน 
 ผ้าฝ้าย 

  air 
  wood 
  soap 
  money 
  water 
 news 
toothpaste 

อากาศ 
 ไม้ 
 สบู ่
 เงิน 
 นํา้ 
ขา่ว 
ยาสฟัีน 

rain 
 silk 
 paper 
 powder 
 sugar 

ฝน 
 ผ้าไหม 
 กระดาษ 
 แป้งฝุ่ น 
 นํา้ตาล 

Noun  (ค านาม) 

ค าต่างๆ 
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 ปกติจะมีรูปเป็นเอกพจน์ แต่ทําให้เป็นพหพูจน์ได้  โดยบอกจํานวนตามภาชนะที่บรรจุ กลุ่ม นํา้หนัก และ
ลกัษณะนาม  (***เร่ืองนีมั้กออกข้อสอบ)  เช่น 

 1.นับตามลักษณะของภาชนะที่บรรรจุ 

 เอกพจน์  พหพูจน์ 

  A cup  of   coffee  กาแฟ 1 ถ้วย   Two cups  of   coffee     กาแฟ 2 ถ้วย  
  A glass of   beer   เบียร์ 1 แก้ว   Two glasses  of   beer    เบียร์ 2 แก้ว 
 2. นับตามลักษณะของสิ่งของ เช่น เป็นก้อน  เป็นม้วน  เป็นแถว 

 เอกพจน์     พหพูจน์ 

  A bar  of   soap      สบู่ 1 ก้อน  Three bars  of   soap      สบู่ 3 ก้อน   
  A roll  of   tissue     ทชิช ู1 ม้วน   Three  rolls   of   tissue    ทชิช ู3 ม้วน 

 3. นับตามปริมาณที่ได้จากการช่ัง การตวง และการวัด เช่นเป็นกิโลกรัม เป็นขวด เป็นแก้ว    

            เอกพจน์            พหพูจน์ 

  A kilo  of   pork        หม ู1 กิโลกรัม   Three kilos  of  pork      หม ู3 กิโลกรัม 
  A bottle of   sauce  ซอส 1 ขวด  Two bottles  of   sauce   ซอส 2 ขวด 

☺การใช้  some กับ any   
 เป็นค าน าหน้าค านามที่ใช้บอกปริมาณ แปลว่า ‚บ้าง หรือ จ านวนหน่ึง‛ (มีบ้างไม่มากนัก)  
 ทัง้สองคํานีส้ามารถนําหน้าค านามนับไม่ได้ และค านามนับได้พหพูจน์ได้ เช่น  
   Some    Any 
ต่างกัน   บอกเล่า   ตอบปฏเิสธ  มกัมีคําว่า  not,never, hardly, without 
  I have some pens.   I  don't  have  any  pens. 
คล้ายกัน  ค าถาม    ค าถามทั่วๆ ไป 
  ที่คาดหวังว่าคนตอบ   Do you have any pens?  

  จะตอบว่า “ใช่” หรือ “ได้”  คณุมีปากกาบ้างไหม? (ตอบมีหรือไม่มี) 
  มักเป็นประโยคเสนอ หรือขอร้อง 
  Do  you  want  some  more  soup?     
  คณุต้องการจะเพิ่มซปุอีกไหม?  

☺การใช้ much, many   มีความหมายว่า “มากหรือมีเป็นปริมาณมาก”  
 much   ใช้กับค านามที่นับไม่ได้  เทา่นัน้       many   ใช้กับค านามนับได้ที่เป็นพหูพจน์ เทา่นัน้  
 ตัวอย่าง 
      much = ปริมาณมาก  ใช้  much + นามนับไม่ได้ 
      ประโยคคําถาม   How much money do you want?     คณุต้องการเงินเทา่ไหร่? 
       ประโยคปฏิเสธ    I don’t have much time left.     ฉนัมีเวลาเหลือไม่มากแล้ว 
 many = จ านวนมาก  ใช้  many +  นามนับได้ที่เป็นพหพูจน์ 
     ประโยคคําถาม     How many good friends do you have?   คณุมีเพ่ือนดีๆมากแคไ่หน 
      ประโยคปฏิเสธ     I didn’t take many photos on vacation    ฉันไมค่อ่ยได้ถ่ายรูปมากนกัตอนชว่งลาพกัผ่อน 
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 คือ คําที่ใช้แทนคํานามหรือคําเสมอนามเพ่ือหลีกเลี่ยงการกลา่วถึงซํา้ซากหรือแทนสิ่งที่รู้กันอยู่แล้วระหว่างผู้พดู 
ผู้ ฟัง   หรือแทนสิง่ของท่ียงัไม่รู้ หรือไม่แน่ใจ  

รูปท่ีสัมพันธ์กันของค าสรรพนาม   (***เร่ืองนีมั้กออกข้อสอบ) 
 

nouns 
รูป 

ประธาน 
รูป 

กรรม 

ค าคุณศัพท์ 
ที่แสดงความเป็น

เจ้าของ 

ค าสรรพนาม 
ที่แสดงความเป็นเจ้าของ 

สะท้อน 
ตนเอง 

Singular 
รูป

เอกพจน์ 

 I  me  My      ของฉนั    Mine    ของฉนั  myself 
you you  Your   ของท่าน ของเธอ   Yours    ของท่าน ของเธอ yourself 
he him  His     ของเขาผู้ชาย    His       ของเขาผู้ชาย himself 
she her  Her     ของเขาผู้หญิง   Hers      ของเขาผู้หญิง herself 
it it  Its      ของมนั  Itself 

Plural 
รูป

พหพูจน์ 

we us  Our     ของพวกเรา   Ours      ของพวกเรา ourselves 
you you  Your    ของพวกท่าน   Yours    ของพวกท่าน yourself 
they them  Their   ของพวกเขา   Theirs    ของพวกเขา themselves 

 

เปรียบเทยีบการใช้ค าที่แสดงความเป็นเจ้าของ 
 

Possessive Adjective 
ค าคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ 

Possessive Pronoun 
ค าสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ  

     This  is  my  car.      This  car  is  mine.  
     That  is  your  cell  phone.      That  cell  phone  is  yours. 
     These  are  our  students.      These  students  are  ours. 
     Those  are  their  houses.      Those  houses   are  theirs. 
     That  is  her  computer.      That  computer  is  hers. 
     A  dog  wags  (กระดิก) its  tail. 

 
    หมายเหต ุ    โดยทัว่ ๆ ไปแล้ว ไมนิ่ยมใช้  it  ในรูปของ Possessive Pronouns 

 
คําสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ มีความหมายเหมือนคําคณุศพัท์แสดงความเป็นเจ้าของแต่หลกัการใช้ต่างกนั 
 This is my book.  น่ีคือหนงัสือของฉนั    (my ในประโยคนีเ้ป็นคําคณุศพัท์แสดงความเป็นเจ้าของ 
       ขยายคํานามและแสดงการเป็นเจ้าของ book )  
 This book is mine.  หนงัสือนีเ้ป็นของฉัน    (mine ในประโยคนีเ้ป็น คําสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของทํา
       หน้าที่แทนคํานามที่ละไว้) 

 

Pronoun ( ค าสรรพนาม)   
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หน้าที่ของสรรพนามตนเอง 

 1. เป็นกรรมของกริยา ให้วางไว้หลังกริยา  เช่น 
             She cuts  herself  while cooking.     เธอทํามีดบาดตวัเองขณะปรุงอาาหาร. 
             I see myself in a mirror.     ฉนัมองเหน็ตวัเองในกระจก. 
 2. เน้นตัวประธาน ให้วางไว้หลังตัวประธาน  เช่น 
             Peter himself  cuts the glass once a week.       ปีเตอร์ตดัหญ้าเองสปัดาห์ละครัง้      
             We  ourselves  build  rest  home.        พวกเราสร้างบ้านพกัด้วยตนเอง.  
 3.  เน้นตัวกรรม  ให้วางไว้หลังตัวกรรม  เช่น    
             I  met  Ann  myself  yesterday.     ฉนัได้พบแอนน์ด้วยตนเองเม่ือวานนี.้ 
             She  helps  a  friend  herself  today.    หลอ่นช่วยเหลือเพ่ือนคนหนึง่ด้วยตวัเองวนันี.้  
 4. วางไว้หลัง  by เพ่ือให้รู้ว่าประธานเป็นผู้กระทําเองไม่มีคนอ่ืนช่วยเหลือ  เช่น           
              He built his house by himself.        เขาสร้างบ้านด้วยตนเอง. 
            They make sandwiches by themselves.    พวกเขาทําแซนด์วิชด้วยตนเอง 

 
 
  
กริยาช่องที่ 1   คือ  คํากริยาที่บอกการกระท าที่เกิดขึน้ในปัจจุบัน 
กริยาช่องที่ 2   คือ  คํากริยาที่บอกการกระท าที่เกิดขึน้ในอดีต 
กริยาช่องที่ 3   คือ  คํากริยาที่บอกการกระท าที่เกิดขึน้และจบลงไปอย่างสมบรูณ์ทัง้ใน   
       ปัจจบุนัและอดีต ช่องนีใ้ช้ใน perfect tense ทกุชนิด และ passive voice 
 

Base Form 
(ช่อง 1) 

Simple Past Tense 
(ช่อง 2) 

Past Participle 
(ช่อง 3) 

Meaning 
(ความหมาย) 

awake awoke awoken   ต่ืนนอน 
be,am,is,are   was, were been   เป็น,อยู,่คือ 
become became become กลายเป็น 
begin began begun เร่ิม 
bite bit bitten กัด 
break broke broken แตก, หกั 
bring brought brought น ามา 
build built built สร้าง 
burn burned/burnt burned/burnt เผา 
buy bought bought ซือ้ 
catch caught caught จบั 
choose chose chosen เลือก 

Verb  (ค ากริยา)    



 

แผนการท าข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.  สงวนลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย จัดท าโดย  พี่กุ๊กไก่  นวลนันทนา  นิตกิร กทม. 

8 

(ช่อง 1) (ช่อง 1) (ช่อง 1) (ความหมาย) 
cut cut cut ตัด 
do did done ท า 
drive drove driven ขบัรถ 
drink drank drunk ด่ืม 
eat ate eaten กิน 
fall fell fallen ล้ม 
feel felt felt รู้สกึ 
fight fought fought ต่อสู้ 
find found found พบ 
fit fit fit พอเหมาะ 
fly flew flown บิน, นัง่เคร่ืองบิน 
forget forgot forgotten ลืม 
forgive forgave forgiven ให้อภยั 
get got gotten ได้ 
give gave given ให้ 
go went gone ไป 
grow grew grown เจริญงอกงาม 
hear heard heard ได้ยิน 
hit hit hit ตี 
hold held held ถือ 
hurt hurt hurt ทําร้าย 
keep kept kept เก็บรักษา 
know knew know รู้จกั 
learn learned/learnt learned/learnt เรียน 
leave left left ออกจาก 
lend lent lent ให้ยืม 
let let let อนญุาต 
lose lost lost ทําหาย 
mean meant meant หมายถึง 
meet met met พบ 
mistake mistook mistaken ทําผิด 
make made made ท า 
pay paid paid จ่าย 
prove proved proved/proven พสูิจน์ 
put put put วาง 
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(ช่อง 1) (ช่อง 1) (ช่อง 1) (ความหมาย) 

read read read อา่น 
rid rid rid ขจดั 
ride rode ridden ข่ี 
run ran run วิ่ง 
say said said พูด 
see saw seen เหน็ 
sell sold sold ขาย 
send sent sent สง่ 
shake shook shaken สัน่ 
shoot shot shot ยิง 
show showed showed/shown แสดง 
sing sang sung ร้องเพลง 
sit sat sat น่ัง 
sleep slept slept นอน 
slay slew slain ฆ่า 
slide slid slid เลื่อน 
speak spoke spoken พูด 
speed sped sped เร่งความเร็ว 
spend spent spent ใช้จ่าย 
stand stood stood ยืน 
steal stole stolen ขโมย 
swear swore sworn สาบาน 
swim swam swum ว่ายนํา้ 
swing swung swung แกว่ง 
take took taken น าไป 
teach taught taught สอน 
tell told told บอก 
think thought thought คดิ 
understand understood understood เข้าใจ 
upset upset upset เสียใจ 
wake woke woken ตื่น 
wear wore worn สวม 
win won won ชนะ 
wring wrung wrung บดิ 
write wrote written เขียน 
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☺ กริยาช่วย  ***เกี่ยวกับเร่ือง Tense 
 

       Verb to be      Verb to have        Verb to do 
            ปัจจุบัน     อดตี    ปัจจุบัน     อดตี    ปัจจุบัน     อดตี 
 
   สรรพนาม   

ประธานเอกพจน์   He 
   She    is was     has        had     dose        did 

   It 
   ค านามทั่วๆ ไป 
 
 
   สรรพนาม   
ประธานพหพูจน์   I   **am **was        
   They    
   We 

   You   are were    have        had  do    did 
 
   ค านามทั่วๆ ไป 
   เติม s,es,ivs,ves 
 
☺การใช้  
  Verb to be       Verb to have           Verb to do 
บอกเล่า       You  are  happy.      She  has  very  food.     You do your homework every day. 

ปฏิเสธ     You  are  not  happy.   No, she  doesn’t  have  very  food.   You don't  do your homework every day. 

ค าถาม     Are   you  happy?      Does  she  have  very  food?   Do  you do your homework every day? 
          ชว่ย        ชว่ย         หลกั 

    ข้อสังเกต         ข้อสังเกต       ข้อสังเกต 
    1. ประโยคปฏิเสธ        1. ประโยคปฏิเสธและคําถาม        1. ประโยคปฏิเสธและคําถาม 

                         เติม not  หลงั Verb to be         มี  Verb to do มาช่วย             มี  Verb to do มาช่วย 

        ได้เลย    Verb to do  แล้วแตป่ระธาน                          Verb to do  แล้วแตป่ระธาน 
             แต่เมื่อมี Verb to do มาช่วยแล้ว         Do ตัวที่ 1 เป็นกริยาช่วย 
             ในประโยคปฏิเสธและค าถาม         ไม่มีค าแปล 
             ปัจจุบันจะใช้แค่ have ตัวเดียว         do ตัวหลังเป็นกริยาหลัก  

           2. ประโยคปฏิเสธ ไมส่ามารถ 
                 เติม not  หลงั Verb to have  ได้  
                ต้องเติมหลงั Verb to do + อยูห่น้า have 
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☺ พเิศษ  

 1.  Verb to have    
  1) กริยาตามหลัง  verb to have กริยานัน้ต้องมี  a น าหน้า จะมีผลทําให้กริยาตวันัน้เป็นคํานาม 
     แปลความหมายโดยยดึกริยาข้างหลงั เช่น 

   I  want  to have a rest.              ฉนัต้องการพกัผ่อน 
   She  wants  to  have  a drink  with  you.             หลอ่นต้องการด่ืมกบัคณุ 

   2) ค า have to //  has to  มีความหมายว่า  “ต้อง , จ าเป็นต้อง”  
        (ความหมายเช่นเดียวกบั  must) **หลัง have to, has to  ต้องใช้กริยาช่อง 1 เท่านัน้  เช่น 

     We  have  to  go  there  today.       พวกเราจําเป็นต้องไปที่นัน่วนันี.้ 
               She  has  to  marry  with  him.     หลอ่นจําเป็นต้องแต่งงานกบัเขา. 
   เม่ือทําเป็นคําถามหรือปฏิเสธต้องใช้  Verb to do เข้ามาช่วยเช่นเดียวกนั 
     คําถาม  Does he have to go to work?   เขาจะต้องไปทํางานหรือ? 
   บอกปฏิเสธ I don’t have to leave now.   ฉนัไม่จําเป็นต้องไปเด๋ียวนี ้
   3)  คํา have got  to  //  has got  to  มีความหมายว่า  “ต้อง หรือจําเป็นต้อง”    
       ประโยคปฏิเสธเติม  not  หลงั  have หรือ has ได้เลย 
       ประโยคคําถามใช้ have has หรือ had  ขึน้ต้นประโยคได้เลย ไม่ต้องเอา verb to do มาช่วย  เช่น   

   ประโยคบอกเลา่     He's  got  to  go.             เขาจําเป็นต้องไป. 
          ประโยคปฏิเสธ  He hasn't got to go.          เขาไม่จําเป็นต้องไป. 
   ประโยคคําถาม  Has he got  to go?           เขาจําเป็นต้องไปหรือ? 

           2. Verb to do   

 1) ท าหน้าที่เป็นกริยาช่วย   
     do , does , did  เม่ือนํามาใช้เป็นกริยาช่วย จะไม่มีคําแปล  
   และ ***เม่ือไปช่วยกริยาตัวใด  กริยาที่ตามหลัง do , does , did  จะต้องไม่มี  to น าหน้า  
   ตรงทฤษฎีที่ว่า    Verb to have ไม่มี    Verb to be ไม่อยู่      Verb to do มาช่วย   เช่น 
  บอกเลา่  He opens the door by himself.  เขาเปิดประตดู้วยตนเอง 
  ปฏิเสธ   He doesn't  open the door by himself.  เขาไม่ได้เปิดประตดู้วยตวัเอง 
  คําถาม   Does he open the door by himself? เขาเปิดประตดู้วยตวัเขาเองหรือ?  
  ข้อยกเว้น   
  ถ้าประโยคมีค ากริยาช่วยค าอ่ืนๆ อยู่แล้ว  เช่น  will , would , shall , should , can , could , 
  may , might , must ก็ไม่ต้องใช้ Verb to do  เข้ามาช่วยอีก เช่น  

        บอกเลา่  We  will  eat  food  everyday.     พวกเราจะกินอาหารทกุวนั. 
  คําถาม    Will  we  eat  food  everyday?     พวกเราจะกินอาหารทกุวนัหรือ? 

  ปฏิเสธ    We  won’t  eat  food  everyday.   พวกเราจะไม่กินอาหารทกุวนั. 
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     ข้อควรจ า   
 เม่ือน าเอา verb to do  เข้ามาเป็นกริยาช่วย  กริยาหลักจะต้องไม่เตมิ s, ed, หรือ ing   เช่น  
 does   บอกเลา่   She speaks  English  to  her  friend.        หลอ่นพดูภาษาองักฤษกบัเพ่ือนของเธอ. 
   ปฏิเสธ     She  doesn’t  speak  English  to  her  friend.  หลอ่นไมไ่ด้พดูภาษาองักฤษกบัเพ่ือนของเธอ. 
   คําถาม    Does  she  speak  English  to  her  friend?      หลอ่นพดูภาษาองักฤษกบัเพ่ือนของเธอหรือ? 

         do         บอกเลา่    We  open  the  doors  by  ourselves.          พวกเราปิดประตทูัง้หลายด้วยตนเอง. 
              คําถาม    Do  we  open  the  doors  by  ourselves?       พวกเราปิดประตทูัง้หลายด้วยตนเองหรือ? 
              ปฏิเสธ    We  don’t  open  the  doors  by  ourselves.    พวกเราไมไ่ด้ปิดประตทูัง้หลายด้วยตนเอง. 

         did       บอกเลา่    Tom  went to Grungtep  yesterday.          ทอมไปกรุงเทพฯ แล้วเม่ือวานนี.้  

       ปฏิเสธ      No, Tom  didn’t  go to Grungtep yesterday.   เปลา่, ทอมไมไ่ด้ไปกรุงเทพฯ แล้วเม่ือวานนี.้  
                        คําถาม     Did  Tom  go to Grungtep  yesterday?           ทอมไปกรุงเทพฯแล้วเม่ือวานนีห้รือ? 
 
 

☺ การใช้  Can, Could  (***เร่ืองนีมั้กออกข้อสอบ) 
รูปปัจจุบัน Can  แปลว่า  สามารถ   ใช้ได้กับทกุประธานและทกุพจน์   
รูปอดีตของ   can  คือ could   
***กริยาตัวอื่นที่ตามหลัง    can  จะต้องไม่มี  to น าหน้า 

 หลักการใช้  

 1. ใช้ can + V1 = สามารถ  ใช้ได้กับทกุประธาน  เป็นได้ทัง้บอกเล่า ปฎิเสธ และ ค าถาม เช่น 
 บอกเลา่   I can drive a car. ฉนัสามารถขบัรถได้ 

 ปฏิเสธ   I can't swim. ฉนัไมส่ามารถวา่ยนํา้ได้ 

 คําถาม   Can  he come to the party next week ? เขาสามารถมางานเลีย้งสปัดาห์หน้าไหม 

 2. ใช้ could + V1  =  สามารถ  เป็นอดีตของ can ท าหน้าที่เหมือน can ทกุอย่าง 
  บอกเลา่   When  I  was  young. I could run very fast. เมื่อฉนัยงัหนุม่ ฉนัสามารถวิ่งเร็วมาก 
 ปฏิเสธ   They couldn't come  to the party last week. เขาไมส่ามารถมางานเลีย้งเมื่อสปัดาห์ที่แล้ว 

 3. ใช้ Could  you  + ....อยากให้ผู้อ่ืนท า.....?    เพ่ือขอร้องให้ผู้อ่ืนท าอย่างใดอย่างหน่ึง 
 Could  you  open  the  window ? คณุสามารถเปิดหน้าตา่งได้หรือไม่ 
 Could  you  tell  me  the  time, please ?  คณุกรุณาช่วยบอกเวลาให้ฉนัมนัใจได้ไหม 

 4. ใช้ Can I  + .....สิ่งที่อยากขอ......?    เพื่อขออนุญาตจิากผู้อ่ืนได้  
      Can  I  turn  on  the light ?  ฉนัสามารถเปิดไฟได้หรือไม่ 
      Daeng, Can  I  take  your  umbrella ?  แดงฉนัสามารถใช้ร่มของคณุ ได้หรือไม่ 

 5. เราใช้ Could หรือ Can  +  I have + .....สิ่งที่ต้องการ...?  เพื่อขอเอาบางสิ่งบางอย่าง 
 Could (Can) I have  your card ? ผมสามารถขอบตัรของคณุได้ไหม 
 Could (Can) I have  your telephone number ? ผมสามารถขอเบอร์ของคณุได้ไหม 

 Could (Can) I have the postcard, please ? ได้โปรด ผมขอโปสการ์ดได้ไหม 
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 คําที่ใช้  ขยายค านาม  ****ใช้ขยาย N. ไว้หน้า N.  
   เปรียบเทียบประโยคต่างๆ ต่อไปนี ้
   This is a car.   นีคื้อรถยนต์ 
   This is a red car.  นีคื้อรถยนต์สีแดง  **ขยาย รถ (คํานาม) 

   A man is sitting on a chair.   ชายคนหนึง่นัง่คนเก้าอี ้
   A fat man is sitting on a brown chair.  ชายอ้วนคนหนึง่นัง่คนเก้าอีส้ีนํา้ตาล 

ค าคุณศัพท์   แบ่งออกเป็น  11 ชนิด คือ 

1. บอกคุณลักษณะ  
 บอกรูปร่าง หรือขนาด  เช่น    
 short  สัน้หรือเตีย้    long    ยาว     big  ใหญ่  small    เลก็   
 Thin ผอม     wide     กว้าง   large     ใหญ่หรือกว้าง 
 บอกคุณสมบัต ิเช่น   

Good            ดี Bad            เลว Cheap  ราคาถกู Expensive    แพง 
Rich             รวย Poor           จน Dirty     สกปรก Single          โสด 
Beautiful      สวย Handsome   หลอ่ Free     อิสระ Selfish         เหน็แก่ตวั 
Clever         ฉลาด Stupid            โง่ Kind     เมตตา Sorry           เสียใจ 
Hungry        หวิข้าว Lazy             ขีเ้กียจ Glad     ดีใจ Happy        มีความสขุ 
Lonely          เหงา New              ใหม่ Old       เก่า,แก่ Busy   มีธรุะ  ยุ่ง ไม่ว่าง 

 ตัวอย่าง  Watthana is a good student.  วฒันาเป็นนกัเรียนท่ีดีคนหนึง่ 
   The sky  is  blue.   ท้องฟ้าสีนํา้เงิน 
   He owns the big house.   เขาเป็นเจ้าของบ้านหลงัใหญ่นัน้ 
 หมายเหต ุ  คณุศพัท์แสดงคณุลกัษณะท่ีสําคญัอีกประเภทหนึง่ ก็คือ กริยาที่เติม -ing และ -ed  
      Sopa has a smilling face.  โสภามีใบหน้าที่ยิม้แย้มแจ่มใส 
   Somchai has a tired look.  สมชยัมีสีหน้าที่เหน็ดเหน่ือย 
   It's an Interesting job.   มนัเป็นงานที่น่าสนใจอย่างหนึง่ 

2. บอกสัญชาต ิ 
Proper Noun  (เป็นนามเฉพาะ) Proper Adjective  (เป็นคุณศัพท์บอกสัญชาติ) 
England   ประเทศองักฤษ 
America   ประเทศอเมริกา 
Thailand   ประเทศไทย 
Germany  ประเทศเยอรมนั 
Italy    ประเทศอิตาลี 

English  คนองักฤษ 
American  คนอเมริกนั 
Thai   คนไทย 
German  คนเยอรมนั 
Italian   คนอิตาเลี่ยน 

Adjective (ค าคุณศัพท์)   
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ตัวอย่าง  I like  Chinese food but he likes Korean food.   ฉนัชอบอาหารจีนแต่เขาชอบอาหารเกาหลี 
    Do you read Japanese novel?    คณุอ่านนิยายภาษาญ่ีปุ่ นด้วยหรือ 
   The English language is used by every nation.  ภาษาองักฤษใช้ในทกุประเทศ 

3. บอกปริมาณ (ไม่แน่นอน)  
 Much       มาก       many   มากหลาย  little  น้อย         
 some     บางสว่น  any มีบ้าง   enough    พอเพียง      
 half       กึ่งหนึ่ง  great    มาก,ใหญ่        all         ทัง้หมด  
 whole   ทัง้หมด  

 ตัวอย่าง  Somporn drank a little water.   สมพรได้ด่ืมนํา้เลก็น้อย 
   I don't have much money.  ผมมีเงินไม่มาก 

4. บอกจ านวนแน่นอน  
   4.1 จ านวนนับ   เช่น   one,   two, three, four, five, six, seven  เช่น   
   I have five friends in this group.   ฉันมีเพ่ือนอยู่ 5 คนในกลุม่นี ้

   4.2 บอกล าดับ   เช่น   first, second, third, fifth, sixth, seventh  เช่น   
  He is the third son of my family.    ขาเป็นลกูคนท่ี 3 ของครอบครัว  

5. ชีเ้ฉพาะ   
 this  (ใช้กบันามเอกพจน์ ที่อยู่ใกล้มือ)  that  (ใช้กบันามเอกพจน์ที่อยู่ไกลมือ) 
 these    (ใช้กบันามพหพูจน์ ที่อยู่ใกล้มือ)  those  (ใช้กบันามพหพูจน์ ที่อยู่ไกลมือ) 
 such อย่างเช่น,เช่นนัน้    same เหมือนกนั 

 ตัวอย่าง  This  house  is  bigger  than  that. บ้านหลงันีใ้หญ่กว่าหลงันัน้ 
   Those  students are my friends. นกัศกึษาเหลา่นัน้เป็นเพ่ือนของฉนัเอง 

6. แสดงความเป็นเจ้า   
 my  ของฉนั     your  ของคณุ  our  ของพวกเรา   
 his  ของเขา  her   ของเธอ     its  ของมนั 
 their  ของพวกเขา, ของพวกมนั 

Subject Pronouns   (ประธาน) ค าคุณศัพท์แสดงเจ้าของ 

     I have a microwave.    It's my microwave. 

     ประธาน I นักเรียนต้องใช้ my แสดงความเป็นเจ้าของ 

   It's on his table. 

    We have a nice teacher.    We love our teacher. 

     We เป็นประธาน ต้องใช้ our แสดงความเป็นเจ้าของ 

    They have a lot of flowers.    They are in their flower pots. 

    They เป็นประธาน ต้องใช้ their แสดงความเป็นเจ้าของ 
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    You are riding a bike.    Your bike is very old. 

    You เป็นประธาน ต้องใช้ your แสดงความเป็นเจ้าของ 

   Sumalee likes to make cakes.    Her cakes are delicious. 

   Sumalee เป็นประธาน เพศหญิง ต้องใช้ her แสดงความเป็นเจ้าของ 

   A rabbit has two ears.    Its ears are long. 

   A rabbit เป็นประธานและเป็นสัตว์ตัวเดียวต้องใช้  its แสดงความเป็นเจ้าของ 

 

 การใช้   1.
วางไว้หลัง Verb to be  

  
 หรือวางไว้หลัง กริยาเสมอ Verb to be  เช่น look, feel,get   เช่น 
 look ด,ูสนใจ   feel รู้สกึ    seem   ดเูหมือน,ราวกบั get   ได้รับ,ทําให้,เข้าใจ 
 taste รส  smell กลิน่ appear    ปรากฏ   keep  เก็บ,รักษาไว้ 
 become  กลายเป็น  
 ตัวอย่าง Sugar tastes sweet.    นํา้ตาลมีรสหวาน 
   Her face turns red.     หน้าของเธอเปลี่ยนเป็นสีแดง 
 
2.วางไว้หน้าค านามที่ขยาย                    

He is a rich man.      เขาเป็นคนร่ํารวย 
I have a new car.       ฉนัมีรถคนัใหม่ 

 
3.วางไว้หลังนามหรือสรรพนามที่เป็นกรรม      

The movie will make you happy.    ภาพยนตร์ทําให้คณุมีความสขุ 
He made his father sad.           เขาทําให้พ่อของคณุเสียใจ 

 
4.วางไว้หลังสรรพนามผสม  someone บางคน / everyone ทกุคน 

I have something important  to tell you. ฉนัมีเร่ืองสําคญัจะบอกคณุ 
I Know everyone is kind to me.   ฉนัรู้ว่าทกุคนเมตตาต่อฉนั 

 

 

 

      I am happy. (I feel happy.)   ฉนัมีความสขุ 
I was busy yesterday.      ฉนัมีงานยุ่งเม่ือวานนี ้
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ค าคุณศัพท์ที่น่าสนใจ  
ขนาด –  สี  - รูปร่าง  - จ านวน – อายุ – วัสดุ – ความคิดเหน็  -  สัญช่าต ิ - สภาพวะ 

Amusing        น่าขํา     Amused      รู้สกึขํา Boring          น่าเบ่ือ    bored         รู้สกึเบ่ือ 
Confusing     น่าสบัสน  confused     รู้สกึสบัสน Interesting    น่าสนใจ   Interested  รู้สกึสนใจ 
Exciting         น่าต่ืนเต้น   excited       รู้สกึต่ืนเต้น Fascinating  น่าตรึงใจ   fascinated  รู้สกึตรึงใจ 
Frightening    น่าตกใจ     frightened     รู้สกึตกใจ Satifying        น่าพอใจ  satisfied    รู้สกึน่าพอใจ 

Tiring              น่าเหน่ือย   tired            รู้สกึเหน่ือย Worrying     น่ากลุ้มใจ  Worried      รู้สกึกลุ้มใจ 
Alive   มีชีวิตอยู่ Clumsy งุ่มง่าม Difficult ยาก 
Awake  ต่ืนอยู่ Easy  ง่าย Black สีดํา 
Asleep  หลบัอยู่ Useful     มีประโยชน์ White สีขาว 
Afraid  เกรง,กลวั Useless ไม่มีประโยชน Yellow สีเหลือง 
Ashamed ละอายใจ Frightened ตกใจ Blue สีนํา้เงิน 
Well  สบายดี Pleased     ยินดี,พอใจ Red สีแดง 
Fine  สบายดี Willing   เต็มใจ Gray สีเทา 
Ill  ป่วย Rapid   เร็ว Wide  กว้าง 
Worth  มีค่า Quick  เร็ว Honest ซื่อสตัย์ 
Former  ก่อน Fast  เร็ว Strong แข็งแรง 
Drunken ขีเ้มา Narrow  แคบ Weak อ่อนแอ 
Brave  กล้า Foolish  โง่ Old เก่า,แก่ 
Pretty  น่ารัก Brown  สีนํา้ตาล Young หนุ่ม,สาว 
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ขยายคํากริยา             เช่น    Send us the goods immediately. จงส่งสนิค้าให้เราโดยทนัที 

 ขยายคําคณุศพัท์        เช่น    My father is very tall.  คณุพ่อของผมตวัสงูมาก 
 ขยายวิเศษณ์ (ตวัมนัเอง)              เช่น    He  walks  very fast.  เขาเดินเร็วมาก 
 

1. ท าอย่างไร    (คุณศัพท์  +  ly) 
 Adverbs      Adverbs 
slow      ช้า slowly quick         เร็ว quickly 

soft       นุ่มนวล softly pretty         สวยงาม prettily 

gradual          ค่อยเป็นค่อยไป gradually complete   สมบรูณ์ completely 

sudden     ทนัใด suddenly proud         ภาคภมูิใจ proudly 

easy          ง่าย easily loud            เสียงดงั loudly 

effective    มีประสทิธิภาพ effectively frequent      บ่อยครัง้ frequently 

recent       เร็วๆ นี ้ recently bad             เลว, แย ่ badly 

angry        โกรธ angrily slight          เลก็น้อย slightly 

real           แท้จริง really careful       ระมดัระวงั carefully 

quiet       เงียบ  quietly  beautiful    สวย, ไพเราะ Beautifully   

easy      อย่างง่าย easily  Happy        มีความสขุ happily  

gentle       อย่างสภุาพ gently  simple     อยา่งธรรมดา simply 

automatic     อตัโนมตัิ automatically Good        ดี well 

early           แต่เช้า, ก่อน early hard         หนกั hard 

friendly        กนัเอง, มิตรภาพ friendly fast           เร็ว fast 

     เปรียบเทยีบประโยค  
   adjective      adverb   
  He is a good  worker.    He  works  well. ( well คือ adv )   
  เขาเป็นคนงานที่ดี  (ขยายคํานาม)   เขาทํางานดี  (ขยายกริยา) 
  She is  a beautiful singer.   She sings beautifully. ( เป็น adv )  
  หลอ่นเป็นนกัร้องท่ีสวย (ขยายคํานาม)  หลอ่นร้องเพลงไพเราะ 

2. สถานที่//ที่ไหน 
here ที่น่ี There ที่นัน่ in ใน 
over here ตรงนี ้ over there ตรงโน้น under ใต้ 
inside ข้างใน outside ข้างนอก where ที่ไหน 
behind ข้างหลงั in front of ข้างหน้า at ที ่
beside ด้านข้าง opposite ตรงข้าม on บน 

Adverb (ค าวิเศษณ์) 
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 ตัวอย่าง 

I come here  every day. ฉนัมาท่ีน่ีทกุวนั 
The  letter  is  on  the  table. จดหมายนัน้อยู่บนโต๊ะ 
He  is  waiting outside now. เขากําลงัคอยอยูข้่างนอกขณะนี ้

3. เม่ือไหร่  

 1) ค าแสดงบอกเวลาโดยทั่วไป เช่น 
today วนันี ้ next week สปัดาห์หน้า 
yesterday เม่ือวานนี ้ next Sunday อาทติย์หน้า 
tomorrow พรุ่งนี ้ the other day อีกวนัหนึง่ 
last year ปีที่แล้ว the day before  yesterday เม่ือวานซืน 
last night คืนท่ีแล้ว the day after tomorrow วนัมะรืน 

 2) วลีบอกเวลาที่ใช้กับ  at  เช่น 
at eight o'clock 8.00 at breakfast เวลาอาหารเช้า 
at three fifteen 3.15 at lunchtimes เวลาอาหารกลางวนั 
at Chrismas ในวนัคริสต์มาส at night ตอนกลางคืน 

 3) วลีบอกเวลาที่ใช้กับ in  เช่น 
in the autumn ในฤดใูบไม้ร่วง in January ในเดือนมกราคม 
in 1996 ในปี 1996 in the morning ในตอนเช้า 
in the year 2000 ในปี 2000 in the evenings ในตอนเย็น 

 4) วลีบอกเวลาที่ใช้กับ on  เช่น 
        on  Monday  ในวนัจนัทร์  on  New Years  Day ในวนัขึน้ปีใหม่ 

4. บอกความถี่    
 1) บอกความถ่ี  เช่น 

always เสมอ sometimes บางครัง้ nearly  always เกือบจะเสมอ 
often บ่อยๆ usually ปกติ hardly  ever แทบจะไมเ่คย 
never ไมเ่คย ever เคย normally โดยทัว่ไป 
rarely แทบจะไม ่ occasionally บางโอกาส frequently บ่อย 

 2) บอกความที่จะเป็นไปได้  เช่น 
certainly แน่นอน definitely แน่ใจ probably คงจะ 
maybe บางที obviously อย่างเห็นได้ชดั really   จริงๆ 
perhaps บางที possibly น่าจะเป็นไปได้ 

ตัวอย่าง 
They often  swim  in  the  sea. พวกเขาไปว่ายนํา้ในทะเลบ่อยๆ 
She  never  comes  to  my house. หลอ่นไม่เคยมาบ้านของฉนั 
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    ค า adverbs  ที่พบบ่อยๆ 

      ที่ไหน   -     อย่างไร  -  เม่ือไหร่   - บ่อยแค่ไหน 

badly ไม่ดี totally เด็ดขาด, เลยทีเดียว just เพิ่ง,เด๋ียวนี ้
greatly มาก seriously ขงึขงั,เอาจริงเอาจงั partly บางสว่น,อยู่บ้าง 
almost เกือบจะ largely สว่นใหญ่ partly บางสว่น,อยู่บ้าง 
nearly เกือบจะ really จริงๆ absolutely อย่างแท้จริง 
quite ทีเดียว awfully น่าหวาดกลวั very มาก 
fairly ดีพอใช้ extremely อย่างสดุซืง้,อย่างยิ่ง mainly สว่นใหญ่,สําคญั 
pretty ไพเราะ, พอใช้ rather ค่อนข้าง simply เรียบๆ,ง่าย 
simply เรียบๆ,ง่าย utterly ทัง้หมด perfectly สมบรูณ์ 

 

☺ การเปรียบเทียบ Adjective / Adverb    (***เร่ืองนีมั้กออกข้อสอบ) 

1. ขัน้กว่า   

 1)    adj. / adv  เตมิ –er   +  than  =   มากกว่า 

I  am  fatter  than  her. ฉนัอ้วนกว่าเธอ  **เปรียบเทียบคําขยายคํานาม 
I  run  faster than  Mickey. ฉนัวิ่งเร็วกว่ามิกกี ้ **เปรียบเทียบคําขยายกริยา 

 2)    more + (adj. / adv.) + than     =   มากกว่า 
I am more  beautiful  than  you. ฉนัสวยกว่าคณุ  **เปรียบเทียบคําขยายคํานาม 
He speaks more  loudly  than  me. เขาพดูดงักว่าฉนั  **เปรียบเทียบคําขยายกริยา 

 3)   less  +  (adj. / adv.) + than    =   น้อยกว่า 

  I am less beautiful  than   you.   ฉนัสวยน้อยกว่าคณุ 
  He speaks less  loudly  than  me.  เขาพดูเสียงเบากวา่ฉนั  

3. ขัน้สูงสุด   

 1)   The  +  adj. / adv.  เตมิ –est     =  มากที่สุด 

  Mary  is  the  youngest  in  our  family.   แมร่ีอายนุ้อยที่สดุในครอบครัวของเรา 

 2)  The  +  most + (adj. / adv.)  =  มากที่สุด 

  He  is  the  most  popular  guy  in  our  school.  เขาเป็นหนุ่มที่ช่ืนชอบที่สดุในโรงเรียน 

3)   The   +  least + (adj. / adv.)  =  น้อยที่สุด 

  Lucy  is  the  least  beautiful  girl  I've  ever  flirted.     ลซูี่เป็นคนที่สวยน้อยที่สดุที่ฉันเคยจีบ 
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☺การใช้  -er / -est  ***เตมิหลัง 

1. ถ้าเป็นค าพยางค์เดียว 

        ให้เตมิ -er (ขัน้กว่า)      -est (ขัน้สูงสุด)     ได้เลย  

young younger  youngest  หนุ่มสวย อายนุ้อย 
Short shorter  shortest  เตีย้ สัน้ 
Long longer  longest  ยาว 

 หมายเหตุ 

 ถ้าเป็นค าพยางค์เดียวที่มีสระ 1 ตัว  ตัวสะกด 1 ตัว  
 ต้องใส่ตัวสะกดเพิ่ม 1 ตัว   แล้วค่อยเตมิ –er / -est 

big bigger biggest ใหญ่ 
Thin thinner thinnest ผอม 
Fat fatter Fattest อ้วน 
Hot hotter hottest ร้อน 
Sad sadder saddest เศร้า 

2. ค าที่ลงท้ายด้วย "Y"   

 ให้ตัด Y ทิง้ แล้วเตมิ - ier / - iest  เช่น 

Silly sillier silliest โง่ เซอ่ 
Lasy lazier laziest ขีเ้กียจ 
Happy happier happiest มีความสุขุ 
Dry drier driest แห้ง 
Lucky luckier luckiest มีความสขุ 
Pretty prettier prettiest น่ารัก 
Easy easier easiest ง่าย 

 3.  ค าที่มี 2 พยางค์แล้วลงท้ายด้วย er / re / ie / ow   

       ให้เตมิ -er หรือ -est  (แต่ถ้าเจอที่ลงท้ายด้วย re / ie ให้ซ้อนทบัไปเลยคือเติม -er / -est ทบั e ไปเลย) 

Bitter bitterer bitterest ขม 
Clever cleverer cleverest ฉลาด 
Simple  simpler  simplest  เงียบง่าย 

 

 



 

แผนการท าข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.  สงวนลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย จัดท าโดย  พี่กุ๊กไก่  นวลนันทนา  นิตกิร กทม. 

21 

☺การใช้  MORE / MOST  ***เตมิหน้า 

1.  adjective ที่ลงท้ายด้วย " -ful " / " -ing " / " -ed "  
 ให้ใช้ more หรือ most ใส่ด้านหน้าได้เลย 

careful more   careful most  careful ระมดัระวงั 
tired more   tired most  tired เหน่ือย 
Interesting 
ตัวอย่าง 

more  interesting most interesting น่าสนใจ 

Lily is careful ลลิล่ีเป็นคนระมดัระวงั 
Jim is more careful  than  Lily. จิมเป็นคนระมดัระวงัมากกว่าลลิล่ี 
Jim is  the  most  careful man. จิมเป็นคนระมดัระวงัมากที่สดุ 

2.  adverb ที่ลงท้ายด้วย " ly "  
    ให้ใช้ more หรือ most ใส่ด้านหนัาได้เลย 

Carefully more  carefully most  carefully อย่างระมดัระวงั 
Quickly more  quickly most  quickly อย่างรวดเร็ว 
Slowly More  slowly most  slowly อย่างช้า 

3. ค าเหล่านี ้ ใช้ more หรือ most  ได้เลย 
Modern ทนัสมยั Difcuit ยาก Correct ถกูต้อง 
Famous โด่งดงั Stupid โง่ Selsh เหน็แก่ตวั 
Common สามญั Expensive แพง Suitable เหมาะสม 
Honest ซื่อสตัย์ Important สําคญั Beautiful สวย 
Useful มีประโยชน์ Dangerous อนัตราย interesting น่าสนใจ 
Fertile อดุมสมบรูณ์    

☺ เปล่ียนรูปจากเดมิ 

Good Better  (than) (The)  best ดี  (adj.) 
Well better  (than) (The)  best ดี  (adv.) 
Bad worse (than) (The)  worst แย ่
Many more   (than) (The)  most มาก (นามนบัได้) 
Much more   (than) (The)  most มาก (นบัไม่ได้) 
Little less     (than) (The)  least น้อย 
Few fewer   (than) (The)  fewest น้อย 
Far farther / further   (than) (The)  farthest / furthest ไกล 
Near nearer   (than) (The)  nearest ใกล้ 
old older / elder (than) (The)  oldest / eldest เก่าแก่ 
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☺  
 
1. แสดงเวลา  

บุพบท ค าอธิบายการใช้ ตัวอย่าง 

In   
ใน 

ใช้กบัช่ือเดือน in July  ,  in September 

ใช้กบั ปี ค.ศ. in 1985; in 1999 

ใช้กบัช่ือฤดกูาล in summer; in the sumer   

ใช้กบัช่วงเวลาของวนั  in the morning; in the afternoon; in the evening 

ใช้กบัระยะเวลา (ในอนาคต) in a minute; in two weeks 

At 
ที่ 

ช่วงของวนั เช่น ตอนกลางคืน at night   (เป็นสาํนวน) 

ใช้กบัจดุเวลา at 6 o'clock; at midnight 

ใช้กบัเทศกาล at Cistmas; at Easter 

ใช้กบัสํานวนเฉพาะ at the same time 
 

 

On 
บน 

ใช้กบัช่ือวนัในสปัดาห์ on Sunday; on Friday 

ใช้กบัวนัท่ี on the 25th of December* 

ใช้กบัวนัพิเศษ on Easter Sunday (วนัอาทิตย์ซึง่เป็นวนัอีสเตอร์)  
on my birthday (วนัเกิดของฉนั) 

After ภายหลัง หลงัจาก กิจกรรมบางอย่าง. after school (หลงัเลกิเรียน) 

Before  ก่อน ก่อนบางอย่างจะเกิดขึน้ before Christmas  (ก่อนเทศกาลคริสมาส) 

By   โดย ก่อนถึงเวลาหนึง่ๆ by Thursday   (ก่อนจะถงึวนัพฤหสับดี) 

During  ระหว่าง ระหว่าง (+คํานาม) during the holidays  (ระหวา่งวนัหยดุ) 

Between ระหว่าง ระหว่างสองจดุเวลา 
between Monday and Friday 

(ระหวา่งวนัจนัทร์ถงึวนัศกุร์) 

For  ส าหรับ ใช้กบัระยะเวลา For  three  weeks (เป็นเวลาสามสปัดาห์) 

from ... to  
from... till 
from...until 

ตัง้แต่... จนถึง... 

from Monday to Wednesday  
from Monday till Wednesday  
from Monday until Wednesday  
(ตัง้แตว่นัจนัทร์ถึงวนัพธุ) 

Since   ตัง้แต่ ใช้กบัจดุเวลา since Monday (ตัง้แต่วนัจนัทร์) 

 

ค าบุพบท 
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บุพบท ค าอธิบายการใช้ ตัวอย่าง 

past ใช้กบัการบอกเวลา 

23 minutes past 6 (6 23) 
(ถ้าแปลตรงตวัจะ = ยี่สบิสามนาที ผา่น หก 
ซึง่หมายความวา่ ผา่นหกนาฬิกามาได้ 
ยี่สบิสามนาทีแล้ว = 6 23 น.) 

to ใช้กบัการบอกเวลา 
23 minutes to 6 (5 37) 
(ถ้าแปลตรงตวัจะ=ยี่สบิสามนาที จะถึง หก 
ซึง่หมายความวา่ อีก 23 นาทีจะ 6 นาฬิกา = 5 37 น.) 

till/until 
จนกระทั่ง 

จนถึง 
till tomorrow  
until tomorrow    (จนถงึวนัพรุ่งนี)้ 

up to 
ใช้กบัการบอกปริมาณเวลาว่า 
ปริมาณสงูสดุจะไม่เกินปริมาณนี ้

up to 6 hours a day  (มากถึงหกชัว่โมงตอ่วนั) 

within 
ใช้กบัระยะเวลา เพ่ือบอกว่า
ระยะเวลาสิน้สดุจะเกิดขึน้เม่ือใด 

within a day   (ภายในหนึง่วนั) 

 

2. แสดงสถานที่  

บุพบท ค าอธิบายการใช้ ตัวอย่าง 

in 

We sit in the room . เรานัง่อยู่ในห้อง 

I see a house in the picture . ฉนัเห็นม้าตวันงึในรูป 

He lives in Paris . เขาอาศยัอยูใ่นเมืองปารีส 

The boys stand in a line . 
 

เด็กชายหลายคนยืนเข้าแถว 

at 

She sits
at the desk . หลอ่นนัง่อยูท่ี่โต๊ะ 

Open your books at page 10 . เปิดหนงัสอืไปท่ีหน้า 10 

I met John at a party . ฉนัเจอกบัจอห์นท่ีงานปาร์ตีง้านหนึง่ 

Pat wasn't at home yester
ay. เมื่อวานนีแ้พทไมอ่ยูบ้่าน 

on 

The map lies on the
desk . แผนท่ีอยู่บนโต๊ะ 

The photo hangs on the wall . รูปถ่ายแขวนอยู่บนกําแพง 

He lives on a farm . เขาอาศัยอยู่ในฟาร์ม 

London Eye lies on the river Tham
s ลอนดอนอาย ตัง้อยู่ริมฝ่ังแมน่ํา้เทมส์ 

Th
 shop is on the left . ร้านค้าอยูท่างซ้ายมือ 
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3.  บอกสถานที่และทศิทาง 

บุพบท ค าอธิบายการใช้ ตัวอย่าง 

above อยู่เหนือ The picture hangs above my bed. (รูปแขวนอยูเ่หนือเตยีงฉนั) 

across จากอกีฝ่ังหนึง่ไปยงัอีกฝ่ังหนึง่ You mustn't go across this road here.  
(คณุข้ามถนนตรงนีไ้มไ่ด้)  
There isn't a bridge across the river.  
(ไมม่ีสะพานที่จะข้ามแมน่ํา้) 

after สิง่หนึง่ท่ีตามหลงัอีกสิ่งหนึ่ง The cat ran after the dog.  (แมววิง่ไลส่นุขั) 
After you. ตอ่จากคณุนะครับ (เช่น ให้คณุทาํให้เสร็จก่อน แล้วผมคอ่ย
ทําตอ่ หรือ ใช้พดูเวลาเปิดประตใูห้เพื่อน แล้วต้องการให้เพื่อนผา่น
ประตไูปก่อน) 

against ปะทะ, สมัผสั ,กระแทก He leaned against the wall. เขายืนพิงกําแพง 

along ไปตามแนว They're walking along the beach.  
พวกเขาเดินไปตามชายหาด 

among ในกลุม่, ทา่มกลาง I like being among people.    ฉนัชอบอยูท่า่มกลางผู้คน 

around รอบๆ We're sitting around the campfire.  พวกเรานัง่ล้อมรอบกองไฟ 

behind ข้างหลงั Our house is behind the supermarket.  
บ้านของพวกเราอยูห่ลงัซุปเปอร์มาร์เก็ต 

below อยู่ต่ํากว่า Death Valley is 86 metres below sea level.  
เด็ธวลัล ิอยูต่ํา่กวา่ระดบันํา้ทะเล 86 เมตร 


eside ข้างๆ Our house is beside the supermarket.  
บ้านของเราอยูข้่างซุปเปอร์มาร์เก็ต 

between ระหว่าง Our house is between the supermarket and the school.  
บ้านของเราอยูร่ะหวา่งซุปเปอร์มาร์เก็ตกบัโรงเรียน 


y ใกล้ He lives in the house by the river.  
เขาอยูใ่นบ้านท่ีอยูใ่กล้กบัแมน่ํา้ 

close to ใกล้ Our house is close to the supermarket.  
บ้านของเราอยูต่ิดกบัซุปเปอร์มาร์เก็ต 

down จากที่สงูลงมาสูท่ี่ตํา่, ลงมาจาก He came down the hill.         เขาลงมาจากเนินเขา 

from จาก (สถานท่ีเร่ิมต้น) Do you come from Tokyo ?  คณุมาจากเมืองโตเกียวใช่ไหม 

in front of ข้างหลงั Our house is in front of the supermarket.  
บ้านของเราอยูห่น้าซุปเปอร์มาร์เก็ต 

inside ข้างใน You shouldn't stay inside the castle.  
คณุไมค่วรอยูข้่างในปราสาท 
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บุพบท ค าอธิบายการใช้ ตัวอย่าง 

into เข้าไปใน You shouldn't go into the castle.  คณุไมค่วรเข้าไปในปราสาท 

near ใกล้ Our house is near the supermarket.  
บ้านของเราอยูใ่กล้ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

next to ติดกบั ข้างๆ Our house is next to the supermarket. 
บ้านของเราอยูต่ิดกบัซุปเปอร์มาร์เก็ต 

off ออกไปจาก The cat jumped off the roof.  แมวกระโดดออกไปจากหลงัคา 

onto ไปอยูบ่น The cat jumped onto the roof.  แมวกระโดดขึน้ไปบนหลงัคา 

opposite ตรงข้ามกบั Our house is opposite the supermarket.  
บ้านของเราอยูต่รงข้ามกบัซุปเปอร์มาร์เก็ต 

out of ออกไปทาง The cat jumped out of the window.  
แมวกระโดดออกไปทางหน้าตา่ง 

outside ข้างนอก Can you wait outside ?    คณุรออยูข้่างนอกได้ไหม 

over ข้าม The cat jumped over the wall.  แมวกระโดดข้ามกําแพง 

past ผ่าน Go past the post office.   ผา่นที่ทําการไปรษณีย์ไป 

round รอบๆ We're sitting round the campfire.  
พวกเรานัง่ล้อมรอบกองไฟ 

through ตดัผ่าน You shouldn't walk through the forest. 
คณุไมค่วรเดินผา่นป่า 

to ไปยงั มายงั I like going to Australia           ฉนัชอบไปทวีปออสเตรเลยี 
Can you come to me?             คณุมาหาฉนัหนอ่ยได้ไหม  
I've never been to Africa .       ฉนัไมเ่คยไปอาฟริกา 

towards มุ่งไปยงั They walk towards the castle.     พวกเขาเดินมุง่ไปยงัปราสาท 

under อยู่ใต้ The cat is under the table.  แมวอยูใ่ต้โต๊ะ 

up จากด้านลา่งสูด้่านบน,ขึน้ไป He went up the hill.   เขาขึน้ไปบนเขา 
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☺ ค าสันธาน (Conjunction ใช้เช่ือม 2 ประโยคเข้าด้วยกนั  

แบบคล้อยตาม 
 

ค าสันธาน ตัวอย่าง 

 And           และ He  is  tall  and  handsome                     เขาทัง้สงูและรูปหลอ่  

 And also     และยังอีกด้วย  Jim is  tired  and  also  hungry                จิมทัง้เหน่ือยและหิว 

 And…too    และ… ด้วย  Ladda  was  beautiful and  wise too           ลดัดาทัง้สวยและเก่งด้วย 
 

แบบขัดแย้งกัน 

ค าสันธาน ตัวอย่าง 

 But   แต่ 
Aran likes football but his wife likes tennis. 
อรัญชอบฟตุบอลแตภ่รรยาเขาชอบเทนนิส 

Yet   แม้กระนัน้  
He never worked hard yet he gained all prize. 
เขาไมเ่คยทาํงานหนกั แม้กระนัน้เขาก็ได้รางวลั 

 While  ในขณะที่ 
You like Pepsi while I like coke 
คณุชอบดืม่เป๊ปซีใ่นขณะท่ีฉนัชอบดื่มโค้ก 

 Still   แต่กระนัน้ 
The pain was bad, still she didn’t complain. 
บาดเจ็บหนกัมาก แตก่ระนัน้เธอก็ไมเ่คยบน่ 

แบบให้เลือก 

ค าสันธาน ตัวอย่าง 

Or      หรือ Would you like tea or coffee?     คณุจะรับชาหรือกาแฟ 

Either…or      ไม่…ก็ 
You can take either this book or that one.  

คณุจะเอาหนงัสือเลม่นีห้รือเล่มนัน้ก้ได้ 
 
 

แบบเป็นเหตุผล 
 

ค าสันธาน ตัวอย่าง 

So       ดังนัน้ 
 You  look  tired  so  you  should  stop working 
คณุดเูหน่ือย ดงันัน้  คณุควรจะหยดุการทํางาน 

For       เพราะว่า 
She  is  very sad,  for  she  has  no  money 
เธอดเูศร้ามาก เพราะวา่เธอไมม่ีเงิน 

Therefore      ดังนัน้ 
He had  a  toothache, therefore he didn’t go to work. 
เขาปวดฟัน ดงันัน้  เขาจึงไมไ่ปทํางาน 

 
 

ค าสันธาน 
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แสดงสถานที่ 
 

ค าสันธาน ตัวอย่าง 

Where        ที่ซึง่ He will go to the school  where  his son learns.   
เขาจะไปโรงเรียนท่ีลกูชายของเขาเรียนอยู่ 

Wherever  ที่ใดก็ตาม  Araya will live wherever he lives   อารยะจะอยู่ที่ใดก็ตามที่เขาอยู่ 
 
แสดงเวลา 
 

ค าสันธาน ตัวอย่าง 

After    หลัง She  slept  after  you  have  left  her  home. 

 เธอนอนหลบัหลงัจากคณุออกจากบ้านของเธอ 

Before    ก่อน 
Poke  finished  homework  before  you  saw  him. 
พกทํางานบ้านเสร็จก่อนท่ีคณุจะพบกบัเขา 

During    ระหว่าง 
Vicha  is  sleeping  during  you  are  swimming.  

วิชากําลงันอนหลบัในระหวา่งคณุกําลงัวา่ยนํา้ 

Until        จนกระทั่ง He  would  be  there  until  she  gets  home.  เขาจะอยูท่ี่นัน่จนกระทัง่เธอมาถึงบ้าน 

When     เม่ือ I  was  swimming  when  he  was  shot.         ฉนักําลงัวา่ยนํา้อยูเ่มื่อเขาถกูยงิ 

Whenever 

เม่ือใดก็ตาม 

She  will cry  whenever  you  leave  her. 

หลอ่นจะร้องไห้เมื่อใดก็ตามที่คณุทิง้เธอ 

As long as 

ตราบเท่าที่ 
I  will  love  you  as  long  as  you  love  me. 
ฉนัจะรักคณุตราบเทา่ทีค่ณุรักฉนั 

Since  ตัง้แต่ 
Somsri  was  sick  since  she  has  stayed  here.  

สมศรีป่วยตัง้แตเ่ธอมาพกัอาศยัอยูท่ี่น่ี 

 
แสดงเหตุผล 
 

ค าสันธาน ตัวอย่าง 

 Because   เพราะว่า He had  a stroke because  he  didn’t  relax.  เขาเป็นลมเพราะวา่เขาไมไ่ด้พกัผอ่น 

Since        เน่ืองจาก She was sick  since  she  has  worked  too  hard. 
เธอป่วยเนื่องจากทํางานหนกัเกินไป 

Why     เพราะเหตุใด I don’t  know  why she  hates  me.    ผมไมรู้่วา่เพราะเหตใุดเธอจึงเกลยีดผม 

 How    อย่างไร She  knows  how  he loves her.        เธอรู้วา่เขารักเธออยา่งไร 

If        ถ้า หรือ หาก  Dang  won’t praise  her  if  he  knows  the  truth. 
แดงจะไมย่กยอ่งเธออีกตอ่ไปถ้าเขารู้ความจริง 

Whether    หรือไม่ He doesn’t know whether she will come.      เขาไมรู้่วา่เธอจะมาหรือไม ่
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แสดงวัตถุประสงค์ 
 

ค าสันธาน ตัวอย่าง 

That                เพ่ือว่า He works hard that she would love him.        เขาทํางานหนกัเพื่อวา่เธอจะรักเขา 

 So that          เพ่ือที่ว่า I tried hard so that I will past the exam.         ฉนัเรียนหนกัเพื่อวา่ผมจะสอบผา่น 

As          ตามที่ He will do as she has told him.                        เขาจะทําตามทีเ่ธอบอกเขา 
 
 

☺ประโยคที่ขยายค านาม  
1. คน 
 เป็นประธาน  ใช้ who  
 I’m looking for a  secretary  who can use a computer well.    
 ฉนักําลงัมองหาเสมียนที่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี 

  She has a son  who is a doctor. 
 เธอมีลกูชายคนหนึ่งท่ีเป็นหมอ 
 

 เป็นกรรม  ใช้ whom 
 The woman whom I talked  to  yesterday is our new boss. 
 ผู้หญิงท่ีฉันคยุด้วยเม่ือวานคือเจ้านายใหม่ของเรา 
 

 เจ้าของ  ใช้ whose  
 The man  whose  car is blue is Mark. 
 ผู้ชายที่รถของเขาสีนํา้เงินคือ มาร์ค 

 2. สัตว์หรือสิ่งของใช้   

  เป็นประธาน  ใช้ which  หรือ  that  
 We bought a house  which / that   is 200 years old.  เราซือ้บ้านซึง่อาย ุ200 ปี 
 The iPad which / that is on the table is from America.  ไอแพด ตวัที่อยู่บนโต๊ะ มาจากอเมริกา 

  เป็นกรรม  ใช้ which  หรือ  that  
  I like the puppy which Gabriel bought last week. 
 ฉนัชอบลกูสนุขัที่กาเบรียลซือ้มาเม่ือสปัดาห์ที่แล้ว 

   เป็นเจ้าของ  ใช้  of  which  
 The cabinet of which drawer is broken has already been repaired. 
 ตู้ที่ลิน้ชกัเสียมีคนมาซอ่มแล้ว 

 
 



 

แผนการท าข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.  สงวนลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย จัดท าโดย  พี่กุ๊กไก่  นวลนันทนา  นิตกิร กทม. 

29 

แบบฝึกหัด STRUCTURE & GRAMMAR 

การท าข้อสอบ  เร่ือง STRUCTURE & GRAMMAR   
   จําเป็นต้องจําหลกัภาษาองักฤษให้ได้นะคะ 

การพจิารณา 1. ให้ดูตัวเลือกก่อนอ่านโจทย์ 
   1)  ถ้าตวัเลือกเป็นคํากริยาที่มีรูปต่างกนั 
             เช่น 1.  Learning          2.  Learn      3.  Learned         4.  Learns 
        มกัเป็นเร่ือง  tense  ถ้าไม่ถามประธาน  ก็ถามกริยา 
        *** กริยาเติม ing สามารถเป็นประธานของประโยชน์ได้ 
        เม่ือโจทย์ถามเร่ือง   tense  สิ่งท่ีจะต้องทํา (เรียง) คือ 
     1. หาคําที่แสดงถึง ปัจจบุนั  อดีต  อนาคต   
     2. ดกูริยา เป็นช่องที่ 1  ช่องที่ 2 หรือช่องท่ี 3ด ู
     3. ประธานเป็นเอกพจน์ หรือพหพูจน์ 
     4. ดวู่าที่โจทย์ถามมีการกระทําก่ีอย่าง  
      ประธาน 1 คน   +   กริยา  1  การกระทํา  
      ประธาน 1 คน   +   กริยา  2  การกระทํา  
      ประธาน 2  คน  +   กริยา  2  การกระทํา  
     5. แล้วตอบตามหลกั      

   2)  ถ้าตวัเลือก ให้ตอบ article หรือคําสรรพนาม และคําอ่ืนๆ   ก็ให้ดปูระธานเป็นหลกั 
   3) ถ้าโจทย์ให้เปรียบเทียบ มี  เติม –er  - est  เติมได้หรือไมไ่ด้ 

  2.  ดูว่าที่โจทย์ถามอยู่ส่วนไหน หน้า – กลาง – ท้าย ประโยค 

    ถ้าถามสว่นหน้า   มกัถามหาประธานของประโยค  ต้องดเูร่ืองนามกบัสรรพนาม  
    ถ้าถามสว่นกลาง – ท้าย  มกัถามหากริยา  คําคณุศพัท์  คําวิเศษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ข้อสอบ STRUCTURE & GRAMMAR 
ต้องจ าเนือ้หาให้ได้นะคะ  พยายามสังเกตค าดีๆ    
โดยเฉพาะประธานใดใช้กับกริยาใด  ดูให้ดีๆ   
เพราะออกข้อสอบแน่นอน 

ข้อ 1 กบั 2 
บอก tense ได้เลย 
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การท าข้อสอบ STRUCTURE & GRAMMAR 
1. I  want  to  visit  my  uncle  in  America. ______________ 

 1. He  has  been  in  California  since  February  1997 working. 
 2. He  has  been  working  since  February 1997 in California. 
 3. He  has  since  February 1997 been  working  in  California. 
 4. He  has  been  working  in  California  since  February 1997. 

 การพจิารณา 
 1.  สังเกตตัวเลือกจะมีคําว่า  has  been  working   และมีคําว่า  since 
 2.   รูปประโยคคือ   ประธาน + have, has + been + Verb-ing + กรรม/สว่นขยาย   
  He  has  been working  in  California  since  February 1997.  
   “ฉนัต้องการไปเยีย่มลงุของฉนัท่ีอเมริกา เขาทาํงานอยูใ่นแคลฟิอร์เนียมาตัง้แตเ่ดือนกมุภาพนัธ์ ปี 1997” 

  หมายเหต ุ since มกัอยูปิ่ดท้ายประโยค 

2. In Mexico, ______________. 

 1. football  and  racing  horses  are  the  most  popular  sports 
 2. football  and  racing  horses  are  sports  popular  the  most 
 3. football  and  horse  racing  are  the  most  popular  sports 
 4. football  and  horse  racing  are  sports  popular  the  most 

 การพจิารณา 
 เป็นการเรียงลําดบัของคําในประโยคให้ถกูต้อง “คําขยายจะอยู่หน้าคําที่ถกูขยาย” 
 ในท่ีนี ้  horse  ทําหน้าที่ขยายคํานาม  racing  
   horse  racing  หมายถึง การแข่งม้า 
  the  most  popular  บอกถึงการเปรียบเทียบขัน้สดุ ขยาย  sports 
 In  Mexico,  football  and  horse  racing  are  the  most  popular  sports.  
 “ในเม็กซโิก ฟตุบอลและการแข่งม้าเป็นกีฬาที่นิยมมากที่สดุ” 

3. She  need  ______________  hour to  finish the  homework. 
 1.  a                   2.  an                   3.  the                 4.  (blank) 

 การพจิารณา 

 ถ้าโจทย์ให้หาคํานําหน้านาม  เราต้องสงัเกตคําหลงั 
 ข้อนี ้หาคํานําหน้า  hour  อ่านว่า  อาวเออรฺ  
 ใช้  an นําหน้าพยญัชนะท่ีออกเสียงสระ   
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การท าข้อสอบเร่ือง Tense 

1. I can’t go out because I ______________my work yet.  
 1. will  not  finish     2. have  not  finished  
 3. did  not  finish     4. do  not  finish 

 ทนัที่ที่เข้าห้องสอบนะ 
1.  หาค าที่แสดงถึง ปัจจุบัน  อดีต  อนาคต   

ข้อนี ้  โจทย์มีคําว่า  yet   ซึง่เป็นคําที่มกัอยู่ในประโยคที่เป็น Present Perfect  
 ที่บอกกระทําที่ยงัไม่สําเร็จ  เป็นประโยคปฏิเสธ 

2. โครงสร้าง 
รูปประโยคปฏิเสธ   ประธาน  + have /has + not +  กริยาชอ่งที่ 3  + กรรมหรือสว่นขยาย +  yet. 

 can’t go out because I have not finished  my  work  yet.  
  ฉนัออกไปข้างนอกไมไ่ด้เพราะฉนัยงัทํางานไม่เสร็จ 

 
2.  After I ______________the exercise, I handed in it to the teacher.  
 1.  finished       2. had  finished    
 3. finish       4. had  been  finished 

 การพจิารณา 
1. หาค าที่แสดงถึง ปัจจุบัน  อดีต  อนาคต   

ข้อนี ้  โจทย์มีคํากริยา   handed  ซึง่เป็น กริยาช่องท่ี 2  ของ hand รูปประโยคจงึเป็น  Past  Simple  

2. รูปประโยค   Past  Simple  คือ  ประธาน  +  กริยาช่องท่ี 2   
ดงันัน้   อนปุระโยคสว่นหน้าจงึต้องใช้กริยาช่องท่ี 2 เช่นกนั 

   After I finished  the  exercise,  I  handed  in  it  to  the  teacher.  
  หลงัจากที่ผมทําแบบฝึกหดัเสร็จ  ผมก็สง่คณุครู 

3. Yesterday I found my purse which I ______________in the drawer.  
 1. leave      2. left  
 3. was leaving      4. have left 

 การพจิารณา 

1. โจทย์มีคําว่า  Yesterday  (เม่ือวานน้ี) แสดงถึงเหตกุารณ์ในอดีต 
2. โจทย์มีคํากริยา  found  เป็นกริยาช่องท่ี 2 ของ find 
3. ประโยคบอกเลา่เหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ในอดีต จงึเป็น  Past  Simple 

คือ  ประธาน  +  กริยาช่องท่ี 2   
ข้อนีจ้งึต้องตอบ  left   ซึง่เป็นกริยาช่องท่ี 2 ของ leave หมายถึง ทิง้ไว้ วางไว้ 

  Yesterday I  found  my  purse  which  I  left In  the drawer.  
 เม่ือวานนี ้ฉนัพบกระเป๋าของฉนัท่ีฉันวางไว้ในลิน้ชกัแล้ว 
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                    ก.พ. ออกข้อสอบ 5 ข้อ 
     SYNONYMS  word - ศัพท์ภาษาอังกฤษทมีีความหมายเหมือนกัน 

WORD SYNONYMS MEANING 

Aim Goal, Purpose จดุมุ่งหมาย 

Ability capability,  capacility,  skill,  talent,  gift,  aptitude,  
expertise,  competence 

ความสามารถ 

Accept agree,  assent,  accede,  say yes,  comply,  concur,  
consent 

เหน็ด้วย 

Anger Fury, Rage ความโกรธ 

Answer Reply, Response การตอบ 

Bad poor,  flawed,  faulty,  defective,  deficient,  substandard,  
imperfect,  inferior 

แย่ หว่ย 

Big  large,  vast,  huge,  jumbo,  sizable,  outsize,  oversize ใหญ่โต 

Begin start,  launch,  kick off,  get off,  get going,  set up,  set 
about,  set in motion,  open,  initiate,  commence 

เร่ิมต้น 

 Bright clever,  smart,  bright,  brainy,  acute,  wise,  intelligent,  
brilliant,  knowledgeable,  learned,  educated,  scholarly 

ฉลาด 

Eautiful stunning,  cute,  attractive,  striking,  lovely,  gorgeous,  
charming,  pretty,  elegant,  fetching,  adorable,  
exquisite,  alluring,  pleasant,  glamorous,  appealing,  
personable,  nice, looking, good, looking 

สวย น่ารัก 

Change Alter เปลี่ยน 

Complete whole,  entire,  total,  ful,  all ทัง้หมด 

City Town, Metropolis เมือง 

Danger Hazard, dangerous, destructive, disastrous,  unsafe,  
harmful, hazardous, risky, reinous,  perilous,   

อนัตราย 

Delicious testeful,  tasty,  yummy,  savory,  toothly,  toothsome อร่อย 

Decrease ,  fall,  drop,  decline,  reduce,  lower,  plunge ลด  

หมวด : VOCABULARY 
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WORD SYNONYMS MEANING 

Fat Obese, Overweight อ้วน 

Eat Consume, Devour รับประทาน 

End Finish, Complete จบ, เสร็จสิน้ 

Enough Sufficient, Adequate เพียงพอ 

Fix Repair, Restore   ซอ่มแซม่ 

Fast quick,  speedy,  rapid,  swift, express,  high, speed,  
promt,  brisk 

เร็ว 

Grow increase,  rise,  grow,  climb,  soar,  surge เพิ่ม 

Good great,  excellent,  wonderful,  fantastic,  terrific,  brilliant,  
outstanding,  superb,  magnificent,  amazing,  awesome,  
impressive 

ดี เย่ียม 

Get gain,  earn,  receive,  obtain,  acquire ได้รับ  

Give offer,  award,  supply,  provide,  present,  contribute,  
hand,  hand out,  hand over, grant,  bestow,  confer,  
funish 

ให้ 

Happy Glad, Blissful, Pleased ,  joyful ,  cheery,  cheerful มีความสขุ 

Hard Difficult, Tough ยาก 

Hard, working assiduous,  diligent,  studious,  industrious,  perseverting,  
studious 

ขยนั 

Help Aid, Assist ช่วยเหลอื 

Ill Sick, Unwell ป่วย 

Important pivotal,  significant,  vital,  essential,  key,  crucial,  chief,  
central,  main,  critical,  major,  principal,  imperative,  
fundamental,  weighty 

สําคญั 

Income Earnings รายได้ 

Injure Harm, Damage, Wound บาดเจ็บ 
Job Work, Occupation, Career อาชีพ 
Junk Rubbish, Waste, Scrap ขยะ 
Large Big, Huge, Enormous ใหญ่ 
Late Tardy, Delayed มาสาย 

lazy idle ,  indolent ,  shiftless ขีเ้กียจ 
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WORD SYNONYMS MEANING 

Little Small, Petite, Tiny เลก็ 
Make Build, Create, Construct ทําขึน้มา 

Marked clear,  obvious,  remarkable,  noticeable, eviden,   อย่างชดัเจน 
Need Want, Require ต้องการ 

New Fresh, Recent ใหม ่

Occur Happen, Take place เกิดขึน้ 

Old Aged, Ancient แก่, เก่า 
Pain Ache, Hurt เจ็บ 

Right Proper, Correct ถกูต้อง 

Reject refuse,  reject,  deny,  say no,  turn down,  decline,   ปฏิเสธ 

Sad blue, down, low, downcast, low, spirited, depressed, 
dejected,  gloomy,  joyless,  disconsolate,   

เศร้า เสียใจ  

Say State พดู 

Safe benign ,  secure,  intact,  all right ,  unhurt,  unharmed, 
safe and sound,  alive and well 

ปลอดภยั  

Scary creepy,  spooky,  chilling,  frightening,  intimidating 
terrifying,  horrifying, shocking, worrying,  menacing 

น่ากลวั 

 Small little,  tiny,  mini เลก็ จิ๋ว 

Start Begin, Commence เร่ิมต้น 

Succeed achieve,  complete,  flourish,  prosper,  sttain,  thrive,  
reach,  win,  realize 

สําเร็จ 

stupid dense,  silly,  thick,  foolish,  slow,  idiotic,  dumb,  
dummy,  dull,  dim,  brainless 

โง่ 

Teach guide,  coach,  train, tutor, educate, cram, edify,   สอน 

Try Attempt ลอง 

Vacant Empty, Unoccupied ว่าง 

Work job,  career,  calling,  pursuit,  occupation,  vacation, 
profession,  livelihood,  employment 

อาชีพ 

Want Desire, Fancy ต้องการ 
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☺ Question  words   
 คือ   ประโยคคําถามท่ีขึน้ต้นด้วย " W " และ " H "  
  โดยเป็นการตัง้คําถามท่ีต้องการให้ผู้ตอบได้ตอบคําถามโดยใช้ ข้อมูลหรือข้อเทจ็จริง (บอกเลา่)   

 1.What  (อะไร)   

  ถามเก่ียวกบัสิ่งของ   เชน่     What is that ?     นัน่คืออะไร  
  ถามเก่ียวกบัอาชีพ    เชน่     What do  you do ?      คณุทํางานอะไร             
      What is your job ?     คณุทํางานอะไร            
  ถามเก่ียวกบัเวลา     เชน่      What  time is it ?      มันเป็นเวลาก่ีนาฬิกา     

2. Where (ที่ไหน)  

 ถามเก่ียวกบัสถานท่ี เชน่      Where  do  you  live ?       คณุอยูท่ี่ไหน        
      Where  are  you now ?     คณุอยูท่ี่ไหนขณะนี ้

3. When  (เม่ือใด, เม่ือไร)   

 ใช้ถามเก่ียวกบัเวลา  เชน่  When  is   your  birthday ?    วนัเกิดของคณุเม่ือไหร่ 
      When  were  you  born?    คณุ เกิดเม่ือไหร่ 
      When  did  you  buy  this  house ?    คณุซือ้บ้านหลงันีเ้ม่ือไหร่ 

4. Whose  (ของใคร)   

  ใช้ถามถึงเจ้าของซึง่เป็นคนเทา่นัน้ ใช้ได้ทัง้เอกพจน์และพหพูจน์  
   Whose  dog  is  it ?         สนุขัของใคร       

   Whose  books  are  on  the  table?   หนงัสือเหลา่นัน้เป็นของใคร 

5. Why  (ท าไม)  

  ใช้ถามเพ่ือทราบเหตผุลวา่ทําไมจงึเป็นเชน่นัน้ 
   Why are you happy?     ทําไมคณุมีความสขุจงั?       
   Why does  the  baby  cry?    ทําไมเดก็ร้องไห้?       

6. How (อย่างไร)   

  ใช้ถามเก่ียวกบัลกัษณะอาการ, วิธีการทํางาน, วิธีการเดนิทาง 
   How  are  you  today ?        วนันีค้ณุเป็นอยา่งไรบ้าง 
   How  is  your  father ?      พอ่ของคณุเป็นอยา่งไรบ้าง 
   How do  you go to Chiang Mai ?       คณุไปเชียงใหมอ่ยา่งไร 
   How do  you  do ?     คณุสบายดีไหม 

หมวด : CONVERSATION (บทสนทนา) 
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7. How tall  (สูงเท่าไร)  How  tall  are  you ?     คณุสงูเทา่ไร ? 

8. How high (สูงเท่าไร)  How  high  is  that  tower?   ตกึนีส้งูเทา่ไร ? 

9. How long (นานหรือยาวนานเท่าไร)   
ใช้ถามเก่ียวกบัระยะทางหรือความยาว  เชน่   

   How  long  have  you  lived  here?    คณุอาศยัอยูท่ี่น่ีนานเท่าใดแล้ว ?  
   How  long  is this  river?   แมนํ่า้สายนีย้าวเทา่ไหร่ 

10. How often (บ่อยเท่าไร)  How often does  she  take  a bath?  คณุอาบนํา้บอ่ยไหม?  

11. How old   (อายุเท่าไร)    How  old  is  your mother?      คณุแมข่องคณุอายเุท่าไร ?  

12. How fast  (เร็วแค่ไหน)   How  fast  can  you  run ?        คณุวิ่งเร็วแคไ่หน ?  

13. How far (ไกลแค่ไหน)   ใช้ถามเก่ียวกบัระยะทาง  เช่น  
     How  far  does  he  has  to  walk ?     ไกลเทา่ไรคณุต้องเดนิ ?  

14. How  wide (กว้างเท่าไร)  ใช้ถามเก่ียวกบัความกว้างของสิ่งตา่งๆ  เชน่  
How  wide  is  his river?   แมนํ่า้นีก้ว้างเทา่ไร ? 

15. How much(มากเท่าไหร่)   
ใช้ถามจํานวนปริมาณมากหรือน้อยของนามนบัไมไ่ด้ หรือใช้ถามราคา หรือนํา้หนกัของนามนบัได้   

  ถามราคาของ   How much is this shirt ?  เสือ้เชิต้ตวันีร้าคาเท่าไร ?  
  ถามนํา้หนกั   How much do you weigh?  คณุหนกัมากเทา่ไร ?  

16. How many (มากเท่าไหร่)  
ใช้ถามจํานวนปริมาณมากน้อยของนามนบัได้ ซึง่นามท่ีอยูห่ลงั how many  ต้องเป็นพหพูจน์เทา่นัน้ 

  How many students are three in your class?   มีนกัเรียนมากเทา่ไรในห้องของคณุ ? 

  How  many dogs  do  you  have ?   คณุมีสนุขัก่ีตวั ? 

17. Which  (คนไหน‛ ‚ ตัวไหน‛ หรือ ‚ อันไหน)  
เป็นได้ทัง้ประธานและกรรมของกริยา (ถามหาประธานหรือกรรม) ใช้ได้กบัคน สตัว์ และสิ่งของ 

  Which  is  yours ?      อนัไหนท่ีเป็นของคณุ ? 
Which  do  you  want?    อนัไหนท่ีคณุอยากได้ ? 
Which  book  do  you  want  to  buy ?  หนงัสือเลม่ไหนท่ีคณุอยากซือ้ ?  
Which  of  the  boys  is  smart ?  เดก็คนไหนท่ีเท่? 

18. Who  (ใคร) 
 Who is that?        นัน่ คือ ใคร?   

Who ate my cake?       ใครกินเค้กของฉนั?   
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19. Whom  (ใคร)   

ใช้ถามถึงบคุคล และใช้ถามถึงกรรมหรือผู้ถกูกระทําของประโยค    
 Whom  do  you  want  to  see?   คณุต้องการพบใคร?   เป็นกรรมของกริยา         
 Do  you  want  to  speak  with  whom? คณุต้องการท่ีจะพดูคยุกบัใคร?  เป็นกรรมของค าบุรพบท   

 ข้อควรจ า   Question Word เหล่านี ้  ไม่ได้ ตอบว่า  yes  หรือ  no    
 

 

☺ YES/NO QUESTION  (ค าถามแบบตอบรับหรือปฏิเสธ) 

 1. ประโยคคําถามท่ีขึน้ต้นประโยคด้วย  Verb to be  (is,  am,  are, was, were) 

 2. ประโยคคําถามท่ีขึน้ต้นประโยคด้วย  Verb to do    (do, dose,  did)  

 3. ประโยคคําถามท่ีขึน้ต้นประโยคด้วยกริยาชว่ย  เช่น  Have, has, had , will, can, may, would   

 ถ้าประโยคค าถามที่ขึน้ต้นด้วยประโยคเหล่านี ้ต้องตอบด้วย Yes หรือ No 

ค าถาม ค าตอบ 

Are you hungry?  
คณุหิวไหม         

Yes, I am.     หิว,ฉนัหิว 
No, I am not.   ไม,่ ฉนัไมห่ิว 

Is  your  name  Virat?  
คณุช่ือวิรัตน์ใชไ่หม 

Yes, it is.    ใช.่, ฉนัช่ือวิรัตน์ 
No, it is not.    เปลา่, ไมใ่ช ่

Does this bus go to the zoo? 
รถเมล์คนันีไ้ปสวนสตัว์ใชไ่หม 

Yes, it does.      ใช,่มนัไปสวนสตัว์ 
No, it doesn’t  .     เปลา่,ไมใ่ช ่

Did  Vichai  and  Suda  come  last  night? 
เม่ือคืนนี ้วิชยัและสดุามาไหม 

Yes, they did. มา,เขามา 
No, they didn’t.      เปลา่,เขาไมม่า 

Can  you  speak  Chinese? 
คณุพดูภาษาจีนได้ไหม 

Yes, I can.      ได้,ฉนัพดูได้ 
No, I can’t.     เปลา่,พดูไมไ่ด้ 

Will  your  mother  arrive  tomorrow? 
คณุแมข่องคณุจะมาถึงพรุ่งนีใ้ชไ่หม 

Yes, she will.  ใช,่ จะถึงพรุ่งนี ้
No, she won’t.      เปลา่,ไมใ่ช ่

Have  you  finished  your  homework? 
คณุทําการบ้านเสร็จแล้วใชไ่หม 

Yes,I have.     ใช,่ เสร็จแล้ว 
No, I haven’t.   เปลา่, ยงัไมเ่สร็จ 

 
 
 
 
 



 

แผนการท าข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.  สงวนลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย จัดท าโดย  พี่กุ๊กไก่  นวลนันทนา  นิตกิร กทม. 

38 

☺ การทกัทาย 
1.การกล่าวค าทกัทายที่ ‘ค าทกัทาย’ และ ‘ค ากล่าวตอบ’ เป็นค าค าเดียวกันหรือเป็นค าในกลุ่มเดียวกัน 

   คําทกัทาย:  Hi! 
      คํากลา่วตอบ:  Hi!  /  Hey!  /  Hello 

   คําทกัทาย:     Morning  /  Hello 
      คํากลา่วตอบ:  Morning  /  Hi  there 

      คําทกัทาย:  Evening  / Howdy  /  Hi  there 
      คํากลา่วตอบ:     Evening  /  Hi!  /  Hello there  

 หมายเหตุ  มกัใช้กบัคนท่ีคุ้นเคยหรือเพ่ือแสดงความเป็นกนัเอง 

 2. กลุ่มการกล่าวค าทกัทายด้วยวลีที่แสดงความสุภาพ 
 Good morning   ใช้ตัง้แต่ช่วงหลงัเที่ยงคืนถึง 12.00 น.  โดยประมาณ 

  Good afternoon  ใช้ตัง้แต่ช่วง   12.00-18.00 น.   โดยประมาณ 
     Good evening   ใช้ตัง้แต่ช่วง   18.00 น.-เท่ียงคืน   โดยประมาณ 

   คําทกัทาย: Good morning  คํากลา่วตอบ: Good morning 
      คําทกัทาย: Good afternoon  คํากลา่วตอบ: Good afternoon 
      คําทกัทาย: Good evening   คํากลา่วตอบ: Good evening 

      การกลา่วคําทกัทายด้วยวลีทีแ่สดงความสภุาพนี ้มกัใช้เม่ือเรากลา่วต้อนรับลกูค้าที่เข้ามา 
ในร้านเรา, กลา่วต้อนรับแขกผู้มาร่วมงานหรือมาใช้บริการของเรา เป็นต้น 

3. กลุ่มการกล่าวค าทกัทายด้วยประโยคแบบเป็นทางการ 
  How do you do?   ข้อความนีมี้เป็นรูปคําถามแตมี่ความหมายวา่ “สวสัดี”   
 ซึง่ผู้ตอบรับต้องกลา่วตอบ โดยใช้  How  do  you  do?  เชน่เดียวกบัผู้ทกัทาย 

4. การถามเก่ียวกับทุกข์สุขดบิ 
  How are   you?   คณุเป็นอยา่งไร 
  How have you been?    มีความหมายเหมือน How are you?    
 นอกจากนี ้ ยงัมีข้อความมีความหมายวา่ “หมู่นีเ้ป็นอย่างไรบ้าง?”   ซึ่งมกัใช้กบับคุคลท่ีสนิทเป็นกนัเองหรือ
ในการทกัทายท่ีไมเ่ป็นทางการ 

 How  are  you?     what do  you do?    
 How  are  things?     What  have  you been doing?   
 How's  life  with  you?    How  is  every thing  with  you?     
 How's  it  going?   How  are  you  doing?   

  How  are  you  getting  along?   How  are  you  keeping?    
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How's  life  treating  you?      
 What's new?      ใช้กบัเพ่ือน  มีความหมายวา่ "หมูนี่เ้ป็นอย่างไรบ้าง?"  มีอะไรเปล่ียน 
 What's up?        แปลงไปบ้างใช้ในความหมาย  "มีอะไรนา่สนใจเกิดขึน้กบัตวัเขาไหม?" 

     การตอบรับค าทักทาย  
1. การตอบวา่ "สบายดี"   
 I'm quite  well, thank you. And you?  สบายดี  ขอบคณุ และคณุล่ะ  
 Fine, thank you. And you? 
 Very well, thank you. And you?    
2.การตอบว่า "ไมส่บาย"   
 Not  so well. I have a cold.    ไมส่บายครับ  ผมเป็นหวดั  
 Not  very  well. I have a headache.   ไมส่บายครับ  ผมปวดศีรษะ  
  และเม่ือทราบวา่คูส่นทนาไม่สบายควรกล่าววา่ 
 I'm sorry to hear it.       ผมเสียใจท่ีทราบเช่นนัน้       
 That's too bad.      แยจ่ริงๆ ครับ  
 I hope  you  feel better.      ผมหวงัวา่คณุคงจะหายเร็วๆ 
3. การตอบซึง่มกัใช้กบัเพ่ือนสนิทและไมเ่ป็นทางการ 
 Fine.    สบายดี   Awful.   รู้สกึแย่  Fine, thanks.  สบายดี ขอบคณุ 
 Pretty bad.  รู้สกึแย่  Great!   สบายดี  Oh, so-so.  ก็เร่ือย ๆ  
 Very well.         สบายดี   Terrible.   รู้สกึแย่ Pretty good.  สบายดี 
 Not very well.  ไม่ค่อยดี   All right.   สบายดี   Not too bad.   ก็ไม่เลวนกัหรอก 
 I'm O.K.  ก็ดี  Good.      สบายดี 

 

☺ การจากลากัน 
1.  การจากลากันโดยทั่วไป 

 Good bye.                     คํากลา่วอําลาโดยทัว่ ๆ ไป 
 Bye.                                เป็นคํากลา่วอําลาสําหรับกลุ่มเพ่ือนฝงูคนสนิทกนั 

2.  การกล่าวอ าลาและแสดงความคาดหวังว่าจะพบกันอีกในวนัเดียวกนั หรือในชว่งระยะเวลาอนัสัน้  
         See you.             เจอกนันะ    See you later.  พบกนัใหมน่ะ 
        See you soon.     พบกนัใหมใ่นเร็ว ๆ นีน้ะ   See you tomorrow.     พบกนัใหมพ่รุ่งนีน้ะ 
         See you around   แล้วพบกนัอีกนะ 

  การตอบค าอ าลาแสดงอาการเหน็ด้วย หรือตกลง    O.K.,   All right,  That’s right,  Fine. 
  ตัวอย่าง  A   :  ‚ I have to go now. Good bye.‛ 
                                  B   :  “All right. See you.” 
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3. การจากลากันตอนกลางคืน การจากลากนัตอนกลางคืน ซึง่จะไมพ่บกนัอีกจนกวา่จะเช้าวนัรุ่งขึน้ หรืออาจลา
กนัเพ่ือเข้านอน มกัจะกลา่วคําวา่“Good night” ซึง่มีความหมายวา่ราตรีสวสัดิ์ 

4. การกล่าวก่อนอ าลาจากกัน 
  I’ve got to go now.        ฉนัจําเป็นต้องไปเด๋ียวนี ้   
 It’s time to say good bye.    ได้เวลาต้องลาแล้ว 
   I must be leaving now.    ฉนัต้องไปตอนนีแ้ล้ว     
 I’d better on my way.     ฉนัควรจะไปได้แล้วนะ 

5.  การแสดงความปรารถนาดีหลังค าอ าลา 
 5.1 ถ้าคูส่นทนากําลงัจะเดินทางไกล   

Have please trip.  ขอให้เดินทางโดยสวสัดภิาพ 
Have a nice trip.  ขอให้เดินทางโดยสวสัดภิาพ 

 5.2 ถ้าคูส่นทนาจะเดนิทางไปพกัผอ่น    
          Have a good time.  Have a nice time. ขอให้สนกุนะ    
  Have a good vocation.  Have a nice vocation.  ขอให้พกัผ่อนในวนัหยดุให้สนกุนะ 

 5.3 ถ้าคูส่นทนามีสขุภาพไมสู่้ ดี  
Take  care  of  yourself.   Take a good care of  yourself.     ดแูลตวัเองให้ดีนะ  

 5.4  ถ้าคูส่นทนาต้องไปสอบหรือต้องเส่ียง   
Be successful.   Good luck.  ขอให้โชคดีนะ    

  ตัวอย่าง  A  :  “I’d better be on my way. Good bye.”          
    B  :  “Good bye and good luck.” 

☺ การขอร้อง 
Please  wait  for  me  at  the  office. กรุณารอฉันท่ีทํางานนะ 
Wait  for  me  at  the  office,  please. กรุณารอฉันท่ีทํางานนะ 
Will            
Would       you  please  wait  for  me  at  the office ? 
Could       

คุณจะกรุณารอฉนัท่ีทํางานได้ไหม 

Do  you  mind  waiting  for  me  at  the  office ? คณุจะชว่ยรอฉนัท่ีทํางานได้ไหม 
Could  you  wait  for  me  at  the  office ? 
Could  I  have  a  look  at  it, please ? 

คณุจะกรุณารอฉนัท่ีทํางานได้ไหม 
ขอดหูนอ่ยได้ไหม 

Could  I have  some  more ? ขออีกหนอ่ยได้ไหม 
Let me have it, please. ขอให้ฉนัเถิด 
May I  borrow  this pen ? ฉันจะ ขอยืมปากกาด้ามนีไ้ด้ไหม 
May I sit  down ? ฉันจะ ขออนุญาตนัง่ได้ไหม 
Can I ask you a favour ? ขอความชว่ยเหลือได้ไหม 
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 การตอบรับค าขอร้อง 

Yes, of course ได้เลย Certainly ได้เลย 

All right ตกลง O.K. ตกลง 

Sure ได้แนน่อน with pleasure ด้วยความยินดี 

I'd be glad to ด้วยความยินดี Not at all ไมเ่ป็นไร 

Why not!. ทําไมจะไมล่ะ่! If you want to. ถ้าคณุต้องการ 
  

 การตอบปฏิเสธ 
 I'm sorry...  ขอโทษ   I wish I could but.. ฉนัอยากจะท าให้ แต่....  
 I'm afraid..  ฉนัเกรงวา่  
 

☺การกล่าวขอบคุณ  
Thanks.  ขอบคณุ Thanks  a  lot.  ขอบคณุมาก 
Thank  you.  ขอบคณุ Many Thanks.  ขอบคณุมาก 
Thank  you  for  your  kindness. ขอบคณุท่ีคณุชว่ยเหลือ 
Thank  you  for  kindness. ขอบคณุท่ีคณุชว่ยเหลือ 

 Thank  you  for  your  trouble. 
 Thank you for……….. I really appreciate it 

ขอบคณุท่ีคณุต้องลําบากด้วย 
ขอบคณุ สําหรับ…… ผม/ฉนั รู้สกึขอบคณุอยา่งยิ่ง 

 Thanks,  that's  very  thoughtful  of  you. ขอบคณุครับ สําหรับนํา้ใจไมตรีท่ีมีให้ 
 Thank  you. that's  very  kind  of  you. ขอบคณุในความกรุณาเอือ้เฟือ้ของคณุ 
 Thank  you  very  much  indeed. ขอบคณุมากท่ีสดุ 
 Very kind  of  you. เป็นพระคณุยิ่ง 
 With  pleasure. ด้วยความยินดี ขอบใจ 
 Thank  you  so  much. ขอบคณุอยา่งยิ่ง 
  
 การตอบรับ การกล่าวขอบคุณ 
 You’re welcome.   ยินดี คะ่/ครับ   No problem.   ไมมี่ปัญหาคะ่/ครับ  
 My pleasure    ด้วยความยินดี   It’s a pleasure.   ด้วยความยินดี 
  Anytime.    ยินดีเสมอ/ได้ทกุเม่ือ  Don’t mention it.   ไมเ่ป็นไร คะ่/ครับ  
 Not at all.   ไมเ่ป็นไรคะ่/ครับ  That’s all right.   ไมเ่ป็นไรคะ่/ครับ 
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☺ การกล่าวขอโทษ – ขออภัย 
 Excuse me. / Excuse me, please    ขอโทษคะ่ (ครับ)   
 sorry      เสียใจ 
 Excuse me for being late.     ขอโทษท่ีมาสาย 
 so sorry     เสียใจ 
 awfully  sorry.     เสียใจมาก    
 terribly  sorry     เสียใจมากๆ 
 really very sorry.    เสียใจอยา่งยิ่ง    
 really so very sorry.    เสียใจมากจริงๆ 
 I'm sorry, I'm late.    ขอโทษท่ีมาสาย   
 I'm sorry to be late.    ขอโทษท่ีมาสาย  
 I'm very sorry to have troubled you.  ขอโทษท่ีรบกวน 
 Sorry to have kept you waiting.   ขอโทษท่ีปล่อยให้คณุต้องรอ 
 I'm sorry, I can't help you.   ขอโทษท่ีชว่ยเหลือคณุไมไ่ด้ 
 I'm sorry, just a moment, please  ขอโทษ กรุณารอสกัครู่คะ่ 
 Will you please say it again.   กรุณาพดูอีกครัง้ไหม 
 Pardon me, what did you say ?  ขอโทษคณุพดูวา่อะไรนะครับ 
 Forgive me, please, I won't do it again. ยกโทษฉนัเถอะฉนัจะไมทํ่าอีกตอ่ไป 
 Please  forgive  me  for  doing  that.  ยกโทษฉนัเถอะท่ีทําไปอยา่งนัน้ 
        การกลา่วขอโทษโดยทัว่ไป โดยทําอะไรท่ีไปเดือดร้อน หรือรบกวนผู้ อ่ืน  ใช้คําวา่ “excuse me” และ                    
เตมิคําวา่ “please” เพ่ือเพิ่มความจริงจงัมากขึน้ 
   Excuse me, please, could you move your car?    ขอโทษเถอะคะ  ชว่ยเล่ือนรถหนอ่ยเถิดคะ่ 

 การตอบรับค าขอโทษ 
certainly ไมเ่ป็นไร of course ไมเ่ป็นไร 
That's quite all right. ไมเ่ป็นไร Not at all ไมเ่ป็นไร 
Don't mention it อยา่กล่าวถึงมนัเลย If doesn't matter ไมเ่ป็นไร 
Don't worry about it อยา่ต้องกงัวลมนัเลย Never mind ไมเ่ป็นไร 
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☺การขออนุญาต ิ
May I turn off the light ? ฉนัขออนญุาตปิิดไฟได้ไหม 
May I use your telephone for a minute ? ขอใช้โทรศพัท์สกัครู่ได้ไหม 
Could I possibly borrow your calculator ? ขอยืมเคร่ืองคิดเลขคณุได้ไหม 
Would you mind if I open the window ? ฉนัขออนญุาตปิิดหน้าตา่งได้ไหม 
Do you mind if I close the door ? ฉนัขออนญุาตปิิดประตไูด้ไหม 
Is it all right if I sit here ? ฉนัขอนัง่ท่ีน่ีได้ไหม 
Would you let me use your camera ? ขอใช้กล้องคณุหน่อยได้ไหม 
Can I turn on the light ? ฉนัขอเปิดไฟได้ไหม 
Let me see. ฉนัขอดหูนอ่ย 

 
☺Speaking  on  the  occasion   พูดตามโอกาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Very well, thank you. สบายดีขอบคณุ 
Very well, thanks. สบายดี ขอบใจ 
Pretty good thanks. สบายดี ขอบใจ 
Fine, thanks. สบายดี ขอบใจ 
OK, thanks. สบายดี ขอบใจ 
Not so bad, thanks. ก็เร่ือยๆขอบใจ 
Can't complain. ก็เร่ือยๆ 
What are you up to these days ? เดี๋ยวนี ้วนัๆคณุทําอะไร 
Are you free on Thursday ? วนัพฤหสัคณุวา่งไหม 
Remember me to... บอก...ด้วยวา่คดิถึง 
Give my love to..... ฝากความรักไปยงั....ด้วย 
Give my regards to.... ฝากความนบัถือไปยงั...ด้วย 
All the best. ขอให้โชคดี 
Take it easy. ใจเย็นๆ, ตามสบาย 
Have a pleasant journey. ขอให้เดินทางโดยราบร่ืน 
Enjoy yourself. ขอให้สนกุนะ 
Have a good trip. ขอให้เดินทางโดยสวสัดี 
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☺Introductions (การแนะน าให้รู้จักกัน) 

 1. การแนะน าตนเอง 
   หากเป็นบุคคลที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน  ในกรณีที่ไม่มีบุคคลที่สาม ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งควรแนะนําตนเอง               

เพ่ือเป็นการเร่ิมความเป็นมิตรก่อน  ดงันี ้  
  - My name is……………………….. .  ฉนั/ผม/ดิฉนั ช่ือ (ช่ือ/นามสกลุ) 

  I’m………………………………... . ฉนัช่ือ......................... 
                 - May I  introduce myself?    My name is…………………. . 
                  ผม/ดิฉัน ขอแนะนําตนเอง     ผมช่ือ………………………… 
   - Let me introduce myself.  I am ………………………… 
   ขอผม/ดิฉนั แนะนําตนเอง     ฉนัช่ือ............................. 
  - Nice to meet you  ยินดีทีได้รู้จกัคณุ/ทา่น  (*ใช้เม่ือพบกนัครัง้แรก) 
                  สําหรับอีกฝ่ายหนึง่ควรตอบด้วยข้อความ  “สวสัดี” และบอกช่ือของตนเองเช่นกนั 
                  How do  you  do?  My name is………………….. . 

   ตัวอย่าง  John  :  “May I introduce myself? My name is John.” 
                    Jack  :  “How do you do?  I’m Jack.” 
                    John  : “How do you do?” 

2. การแนะน าผู้อ่ืน 
ในกรณีที่มีบคุคลที่สาม ซึง่ยงัไม่รู้จกักบับคุคลท่ีเรากําลงัพดูด้วย โดยมารยาทแล้วควรแนะนําบคุคลท่ีสอง

และสามให้รู้จกักนั โดยใช้ข้อความต่อไปนี ้พร้อมทํามือประกอบการแนะนํา 
        This is…………………..   น่ีคือ......... 
        May I introduce you to……?    ผม/ดิฉนั ขอแนะนํา คณุ......      This is………………น่ีคือ......... 
        I’d like you to meet…………   ผม/ดิฉนั อยากให้คณุรู้จกั คณุ......    This is………………น่ีคือ......... 
        Let me introduce……………  ผม/ดิฉัน ขอแนะนํา คณุ......   
        May I present………………… ผม/ดิฉัน ขอแนะนํา คณุ......   
 บคุคลท่ีได้รับการแนะนําตวัควรกลา่ว How  do  you  do?  
 และอีกบคุคลหนึง่ก็ควรตอบ  How  do  you  do?  เช่นกนั 

 ตัวอย่าง  Jane : “I’d like you to meet Judy.Judy, this is Joy.” 
  Joy   : “How do you do?” 
  Judy : “How do you do?” 
บางครัง้เพ่ือให้การสนทนาดําเนินไปด้วยความเป็นมิตร ผู้ที่ได้รับการแนะนําตวัควรกลา่วเพิ่มเติม เช่น 

                 I’m glad to meet you. ฉนัดีใจท่ีได้พบคณุ Glad to know you. ฉนัดีใจท่ีได้รู้จกัคณุ 
   Pleased to meet you ยินดีที่ได้รู้จกัคณุ  Nice to meet you ยินดีที่ได้รู้จกัคณุ 
   It’s nice to meet you ยินดีที่ได้รู้จกัคณุ 
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ตัวอย่างการพจิารณาข้อสอบ  Conversation 

At the shoes shop 
Shop assistant : ______1______ 
Sombat : Yes, Do you have these shoes in size 8? 
Shop assistant : ______2______ 
Sombat : I’d like the black pair on the top shelf. 

1.  1. Hi! What’s up?    2. Hello. How have you been? 
3. Good morning. May I help you?  4. Good morning. How do you do? 

2.  1. Would you like the black ones?  2. What color would you like? 
3. Do you like the black one?   4. What would you like? 

แปลไม่ออกต้องรู้จักสังเกตค า 
ข้อ  1.  ข้อพจิารณา... โจทย์ให้เตมิหมายเลข 1 
 ข้อสงัเกต 1.  Sombat  ตอบ  yes 
    ดงันัน้ แสดงวา่หมายเลข  1  ต้องเป็นคําถามแนน่อน 
    ซึง่ตวัเลือกข้อท่ี 2 และ ข้อท่ี 4  สามารถตดัทิง้ไปได้เลย  
    เพราะคําถามท่ีขึน้ต้นด้วย  “How"  จะไมต่อบด้วย Yes  

 2.  เหลือตวัเลือกข้อท่ี 1  และข้อท่ี 3  
   ซึง่ตวัเลือกท่ีถกูต้อง คือ ตวัเลือกข้อท่ี 3  
   เพราะ Hi! What’s up?  เป็นคําทกัทายท่ีไมเ่ป็นทางการและใช้กบัคนท่ีคุ้นเคยกนั 
   แตบ่ทสนทนานีเ้กิดขึน้ใน shoes shop  ร้านรองเท้า 
   Good morning. May I help you?  สวสัดีตอนเช้า  มีอะไรให้ชว่ยมัย้? 
   จงึเป็นสํานวนของพนกังานในการกล่าวต้อนรับลกูค้า 

 

ข้อ  2.   ข้อพจิารณา... โจทย์ให้เติมหมายเลข 2 
 ข้อสงัเกต 1. Sombat  ตอบ   I’d like…… เป็นประโยคบอกเลา่ 
    ดงันัน้  ตวัเลือกข้อท่ี 3 จงึสามารถตดัทิง้ไปได้เลย  
    เพราะคําถามท่ีขึน้ต้นด้วย “Do”  ต้องตอบรับด้วย   Yes หรือ No  

  2. เม่ือสงัเกตถ้อยคําท่ี  Sombat ตอบมีคําวา่ black  สีดํา 
   ดงันัน้  แสดงวา่หมายเลข 2 องเป็นคําถามเก่ียวกบัสีแนน่อน 
   ซึง่ตวัเลือกข้อท่ี 2 เป็นตวัเลือกเดียวท่ีถามเก่ียวกบัสี 
   ตวัเลือกข้อท่ี 2 จงึเป็นคําถามท่ีถกูต้อง 

 

    Would you like the black ones? คณุต้องการสีอะไร 
    พนกังานขายถามคําถามนีเ้พราะ Sombat  ตอบต้องการคู่สีดําชัน้บนสดุ 
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แนวค าถามข้อสอบ Reading Passages 
 1. Main Idea : ค าถามที่ถามถึงความคดิหลักของประโยคหรือบางทีถามถึงช่ือเร่ือง Title เช่น 
  The main idea/ thought of the passage is that……. 
   What is the main idea of the passage? 
  The passage mainly discusses/ focused on ……. 
  อ่านเนือ้เร่ืองจึงต้องหา key word หรือ คํา วลี หรือประโยคซํา้ๆ โดยเฉพาะใน paragraph แรก               
ซึง่คําใดที่ปรากฏซํา้ๆ มกัจะมีความสําคญัหรือไม่ก็เป็น main idea ของย่อหน้านัน้ๆ หรือของเร่ืองนัน้ๆ 
 2. Reference : การอ้างองิ ข้อสอบมกัจะถามว่า "he", "she", "it" (line 1) refers to... อ้างถึงอะไร 
  3. Inference : การสรุป ให้แสดงความคิดเหน็เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 
 4. Detail : รายละเอียด  เช่น คําถามจะวดัความเข้าใจในเนือ้เร่ืองว่า ใคร อะไร ที่ไหน อย่างไร  
ในขณะที่อ่านจงถามคําถามในใจไปด้วย  เช่น  
  Who   มองหาช่ือคนหรือสิง่ของ   When       มองหาวนัท่ี เดือน ปี เวลา  
  Where   มองหาสถานท่ีหรือช่ือสถานท่ี  What happened? ดวู่า มีอะไรเกิดขึน้  
  Why    มองหาคําอธิบายว่าทําไมจงึเกิดสิง่นัน้ ๆ ขึน้ 
  มองหาคําที่แสดงความสําคญั  เช่น  most  important,  first,  finally,  the fact are…. 
 5. Vocabulary :  ทดสอบความสามารถในการใช้คําศพัท์ 

วธีิการท าข้อสอบ 
 ให้ไปอ่านโจทย์คร่าวๆ  แล้วขีดเส้นใต้  ช่ือต่างๆ และเวลาต่างๆ ไว้ก่อน  แล้วไปอ่านโจทย์ว่าถามหาอะไร              
ค่อยกลบัมา กวาดตาหาคําตอบ ในบทความอย่างรวดเร็ว 
โดยอ่านโจทย์หา key word แล้วดวู่าคําตอบมนัน่าจะอยู่ใน Paragraph เจาะไปหาคําตอบใน Paragraph นัน้ๆ เลย   
Passage 1  
  On Saturday, Dang gets up at 9 o’ clock. Then he reads newspaper before he  has breakfast 
in the kitchen at 9.30. After his breakfast, he phones his mother in Chonburi. 
  In the afternoon, at 3.00, Dang plays tennis with his sister and after that, they eat dinner at a 
restaurant. At 6.00, Dang swims for two hours and then he rides on a bike to his brother’s house. They talk 
and listen to music together. 
  Dang watches television in the evening and drinks a glass of soy milk, He  goes to bed at 
22.00. 
1. Where does Dang have breakfast? 
 1. At his house.     2. At the restaurant.  
 3. At school.        4. At his friend’s house. 
2. Where does his mother live? 
 1. In Bangkok.      2. In Chonburi.  
 3. In Pattaya.         4. In Ubon Ratchathani. 

หมวด 4  READING 


